



วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ โกะเซ็น”
จากนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” “เก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ”
และบทละครโนเรื่อง “โทะโมะเอะ” บทละครโจรริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ”

บทวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ในบทที่ 2 และ 3 ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภาพลักษณ์ของนักรบสตรี “โทะโมะเอะ” จากจุดเริ่มต้นที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” และ “เก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ” ในสมัยคะมะกุระ เรื่อยมาจนถึงบทละครโนเรื่อง “โทะโมะเอะ” ในสมัยมุโระมะชิ และบทละครโจรริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ” ในสมัยเอโดะ ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะที่ปรากฏในนิยายสงครามในบทที่ 2 และบทละครโนในบทที่ 3 ต่างก็มีทั้งประเด็นที่เหมือนและแตกต่างกัน ประเด็นที่เหมือนกันอาจกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนแก่นแท้ของภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ที่เชื่อมโยงภาพลักษณ์ของนางในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องไว้ด้วยกัน ในขณะที่ความแตกต่างทำให้ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ในผลงานวรรณกรรมแต่ละเรื่องมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น นอกเหนือจากนั้นภาพลักษณ์ของนักรบสตรี “โทะโมะเอะ” ยังสะท้อนสถานภาพและบทบาทของสตรีในตระกูลนักรบในแต่ละช่วงสมัยได้เป็นอย่างดี

ในบทที่ 4 นี้ผู้วิจัยจะขอมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในภาพรวมจากวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง โดยผ่านประเด็นรูปลักษณะภายนอก ความสามารถ สถานภาพ และลักษณะนิสัย รวมทั้งภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในเชิงสังคมตั้งแต่สมัยคะมะกุระถึงเอโดะดังเช่นการวิเคราะห์ในบทที่ 2 และ 3 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำตารางสรุปความเหมือนและแตกต่างของภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ โกะเซ็น” จากวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องไว้ในส่วนท้ายบทที่ 4

1. รูปลักษณะภายนอก

ก. ลักษณะรูปร่างหน้าตา

ลักษณะรายละเอียดรูปร่างหน้าตาเป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันในวรรณกรรมแต่ละเรื่อง ดังจะเห็นได้ว่านิยายสงครามเรื่อง “เฮะอิเกะโมะโนะงะตะริ” กล่าวถึงรายละเอียดรูปร่างหน้าตาไว้มากที่สุดดังที่กล่าวไว้ว่า “โทะโมะเอะมีผิวขาว ผมหยาว ไบหน้างดงามอย่างมาก” ทั้งนี้ในงานวิจัยของมิซุฮาระ อิจิ¹ ได้กล่าวถึงคำว่า “ไบหน้างดงาม” ที่ปรากฏในเรื่องเฮะอิเกะโมะโนะงะ

¹ Mizuhara Ichi, “Heke Monogatari Ni Okeru Yoshinaka Setsuwa No Kēsē,” *Bungaku-Gogaku*, 18 (December 1960): 88-99.

ตระริว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากเรื่องเล่าของ โทะ โมะเอะเอะที่มีทั้งรายละเอียดด้านต่างๆและการกล่าว
เกินจริงแทรกอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิหรือบทละคร
โนและโจรุริที่ถูกแต่งภายหลังจากนั้นไม่ได้รับอิทธิพลด้านลักษณะหน้าตาจากเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะ
งะตะริอย่างชัดเจน จากบทวิเคราะห์ในบทที่ 2 และ 3 อาจกล่าวได้ว่าลักษณะภายนอกดังกล่าวนั้น
อาจไม่ได้มีบทบาทเป็นไปเพื่อบรรยายลักษณะภายนอกของ โทะ โมะเอะเอะ โดยตรงดังเช่นนิยาย
สงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ หากแต่เป็นไปเพื่อเสริมภาพลักษณ์ด้านอื่นๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิได้กล่าวถึงช่วงอายุวัย 28 ปีซึ่งเป็นช่วงวัยอันสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ กล่าวคือด้านร่างกายเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านพลังกำลังและ
ความสามารถทางการรบขั้นสูง ด้านจิตใจช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะเอะที่
เติบโตเป็นสตรีที่มีความมั่นคงทางจิตใจและความคิดอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิถีปฏิบัติ
แห่งการรบ

ในบทละคร โจรุริเรื่องฮิระงะนะเซอิซุอิกิได้กล่าวถึงรูปร่างลักษณะของ โทะ โมะเอะเอะอยู่
บ้าง ลักษณะที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและทำให้บทละคร โจรุริเรื่องนี้แตกต่างจาก
วรรณกรรมเรื่องอื่นคือลักษณะของสตรีที่ตั้งครรภ์ ลักษณะดังกล่าวชี้ถึงสถานภาพของ โทะ โมะเอะเอะ
ในฐานะภรรยาของ โยะฉินะกะอย่างชัดเจน ส่วนรูปร่างลักษณะที่มีความสมบูรณ์อวบอิมอาจ
ตีความได้ว่ามีความสัมพันธ์กับประเด็นด้านพลังกำลังและความสามารถในการรบของ โทะ โมะเอะเอะ

ในขณะที่บทละคร โนะเรื่อง โทะ โมะเอะเอะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดลักษณะหน้าตาหรือ
รูปร่างไว้ซึ่งก็น่าจะชี้ให้เห็นว่าผู้เขียนมิได้มุ่งเน้นให้การบรรยายลักษณะรูปร่างหน้าตาทำให้ผู้อ่าน
เกิดจินตภาพเกี่ยวกับ โทะ โมะเอะเอะหรือมีบทบาทในการเชื่อมโยงกับประเด็นภาพลักษณ์อื่นๆ

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าการบรรยายลักษณะรูปร่างหน้าตาของ โทะ โมะเอะเอะที่มีความชัดเจน
มากที่สุดคือเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ เมื่อสมัยได้ล่วงเลยผ่านไปการบรรยายลักษณะรูปร่าง
หน้าตาได้ลดบทบาทลง ส่วนที่ปรากฏอยู่ก็เป็นไปเพื่อเสริมภาพลักษณ์ด้านอื่นๆมากกว่าที่จะชี้ถึง
รูปร่างหรือลักษณะหน้าตาของ โทะ โมะเอะเอะโดยตรง จากบทวิเคราะห์ข้างต้นจึงนำมาซึ่งข้อ
สันนิษฐานว่าแรกเริ่มเดิมทีผู้เขียนนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริอาจต้องการสะท้อน
ภาพลักษณ์ของสตรีในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งลักษณะภายนอกและภายใน กล่าวคือมี
ลักษณะภายนอกที่มีความงดงามทั้งหน้าตาผิวพรรณพร้อมด้วยลักษณะภายใน อาทิเช่น ความ
สามารถทางการรบ ความกล้าหาญ จงรักภักดีแบบนักรบ ทว่าผู้เขียนในสมัยต่อมามีแนวโน้มที่จะ
ให้ความสำคัญกับลักษณะภายในมากกว่าภายนอก เช่น ความสามารถทางการรบ ความผูกพัน
ระหว่าง โทะ โมะเอะเอะกับ โยะฉินะกะ บทบาทอันสำคัญของ โทะ โมะเอะเอะที่มีต่อ โยะฉินะกะ เป็นต้น

ข. การแต่งกายและอาวุธ

1) การแต่งกาย

การแต่งกายของโทะโมะเอะในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้

- ก) การใส่ชุดเกราะ
- ข) การถอดชุดเกราะ
- ค) การใส่ชุด โคะ โชะเคะ

ก) การใส่ชุดเกราะ

การใส่ชุดเกราะอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดร่วมของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะทั้งในนิยายสงครามและบทละครที่ชี้ถึงสถานภาพนักรบสตรีของโทะโมะเอะอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในแต่ละเรื่องได้กล่าวถึงรายละเอียดของเสื้อเกราะไว้เล็กน้อยแตกต่างกันดังนี้

ในนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริไม่ได้กล่าวถึงลวดลายหรือสีของชุดเกราะแต่อย่างใด หากแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่การกล่าวว่าโยะฉินะกะให้นางใส่เสื้อเกราะอย่างคิโนยามสงคราม ฉะนั้นเสื้อเกราะจึงมีบทบาทที่ถึงความสัมพันธ์ของโทะโมะเอะกับโยะฉินะกะในฐานะนักรบรับใช้ผู้เป็นที่โปรดปรานของผู้เป็นนาย

ในนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิก่อนเข้าสู่กับฝ่ายศัตรูได้กล่าวถึงลวดลายและสีของชุดเกราะของโทะโมะเอะอย่างละเอียด ลักษณะลวดลายและสีต้นของชุดเกราะดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนความสง่างามในแบบนักรบแล้วยังสะท้อนถึงช่วงวัยของโทะโมะเอะในฐานะสตรีที่เติบโตอย่างเต็มที่และกำลังก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และแม้ว่านางจะอยู่ในชุดเกราะแบบนักรบ หากแต่ลักษณะแบบสตรีก็ยังมีปรากฏให้เห็นต่อสายตาของนักรบฝ่ายศัตรู นอกจากนี้การสวมมงกุฎเท็งกันยังซ่อนนัยยะทางการแสดงร่ำรำไว้อีกด้วย โดยภาพรวมการแต่งกายของโทะโมะเอะมีการผสมผสานภาพลักษณ์ในแบบนักรบและสตรี รวมทั้งภาพลักษณ์ทางการแสดงไว้ด้วยกัน

ในบทละครโนได้กล่าวถึงโทะโมะเอะในชุดเกราะ แต่ทว่าไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของชุดเกราะแต่อย่างใด การปรากฏตัวของนางในชุดเกราะน่าจะเป็นเพียงสิ่งที่ชี้ถึงการกลับมาสู่ตัวตนที่แท้จริงของโทะโมะเอะ กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงจากฐานะมิโกะในองก์ที่ 1 กลับมาเป็นวิญญาณนักรบสตรีในองก์ที่ 2

ในบทละครโจริริได้กล่าวถึงลวดลายและสีของชุดเกราะไว้อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามรายละเอียดด้านสีและลวดลายของชุดเกราะมีความแตกต่างจากเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิซึ่งอาจเป็นผลมาจากการอ้างอิงตำนานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ในบทละครโจริริยังปรากฏตอนที่กล่าวถึงการแต่งกายที่ดูละม้ายคล้ายทั้งชายและหญิง ลักษณะดังกล่าวอาจได้รับอิทธิพลจากภาพลักษณ์ที่ผสมผสานกันในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิก็เป็นได้ ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือการกล่าวถึง

ความรู้สึกเบาและหนักที่มีต่อชูดเกราะ ในฉากที่โทะ โมะเอะปรากฏตัวครั้งแรกได้กล่าวบรรยายถึงชูดเกราะที่โทะ โมะเอะใส่ว่าเป็นชูดเกราะที่คู่แล้วให้ความรู้สึกเบาซึ่งอาจตีความได้ถึงมุมมองของบุคคลรอบข้างที่มีต่อภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในฐานะผู้มีพลังกำลังอันแข็งแกร่ง ในขณะที่ฉากที่โทะ โมะเอะออกจากสนามรบโทะ โมะเอะได้กล่าวว่ามีน้ำหนักกว่าเสื้อเกราะหนัก ความรู้สึกของโทะ โมะเอะดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพจิตใจของนางที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ที่ต้องลาจากผู้เป็นนายและสามีไป ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าชูดเกราะในบทละคร โจรุริสะท้อนทั้งภาพลักษณ์ด้านความสามารถทางการรบและความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะ

จากบทวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการสวมชูดเกราะที่ปรากฏในงานวรรณกรรมทุกเรื่องต่างก็สะท้อนภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามแต่ละเรื่องได้สะท้อนบทบาทของการใส่ชูดเกราะต่างๆกันไป กล่าวคือในเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริการสวมชูดเกราะมีบทบาทช่วยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโยะมิเนะกะกับโทะ โมะเอะ ในเกมเปะอิเซอิซุอิกิและบทละคร โจรุริสะท้อนภาพลักษณ์ที่มีการผสมผสานกันระหว่างลักษณะแบบนักรบกับลักษณะแบบสตรี นอกจากนี้ในบทละคร โจรุริยังใช้ชูดเกราะเพื่อแสดงภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในด้านความสามารถทางการรบและความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะอีกด้วย ในขณะที่บทละคร โน ใช้ชูดเกราะเพื่อชี้การกลับไปสู่ตัวตนที่แท้จริงตามรูปแบบในบทละคร โน

ข) การถอดชูดเกราะ

การถอดชูดเกราะภายหลังจากที่โยะมิเนะกะสั่งให้โทะ โมะเอะออกจากสนามรบนั้นมีปรากฏให้เห็นในนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริ เกมเปะอิเซอิซุอิกิและในบทละคร โน ดังนี้

ในฉากสุดท้ายของเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริได้กล่าวว่า โทะ โมะเอะได้ถอดชูดเกราะทิ้งและจากไปทางคินแดนอะสุมะ อาจตีความได้ว่าการถอดชูดเกราะสะท้อนถึงภารกิจในสนามรบที่สิ้นสุดลง และการที่นางจากไปทางคินแดนอะสุมะซึ่งเป็นคินแดนของฝ่ายศัตรูนั้นยังอาจเป็นการชี้ถึงภารกิจบางประการที่ยังหลงเหลือซึ่งประเด็นนี้ได้ถูกนำไปตีความและประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในวรรณกรรมสมัยต่อมา

ในเกมเปะอิเซอิซุอิกิได้กล่าวถึงการถอดชูดเกราะเช่นเดียวกับในบทละคร โน ที่ได้กล่าวถึงการตัดอุวะ โอะบิ ถอดชูดเกราะและหมวกนะมิอุชิโบมิออกซึ่งก็สามารถตีความได้ถึงภารกิจในสนามรบที่สิ้นสุดลงเช่นเดียวกันกับในเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริ หากแต่ในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าภารกิจของนางในฐานะนักรบยังไม่หมดสิ้นไปอันเนื่องมาจากภารกิจตามคำสั่งเสียของผู้เป็นนาย

แม้ว่าในบทละคร โจรุริจะมีได้ปรากฏการถอดชูดเกราะแต่อย่างไร ทว่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็น

เครื่องชี้ให้เห็นว่าภารกิจของนางในสนามรบยังไม่ได้สิ้นสุดลง กล่าวคือภายหลังจากที่นางถูกฝ่ายโยะมิเนะจับไปเป็นเชลย นางก็มีบทบาทเป็นผู้เปิดเผยจิตใจอันแท้จริงของโยะมิเนะกะให้แก่กรบฝ่ายเกินจันเป็นผลให้ภาพลักษณ์ของ โยะมิเนะกะนักรบผู้คิดคดทรยศได้เปลี่ยนไปสู่ นักรบผู้จงรักภักดีและเสียสละในที่สุด

ค) การใส่ชุดโคะโอะคะคะ

การที่โทะ โมะเอะสวมชุด โคะ โอะคะคะภายหลังจากที่ถอดชุดเกราะทิ้งนั้นมีปรากฏให้เห็นเพียงในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละคร โนเท่านั้น อย่างไรก็ตามคำว่าชุด โคะ โอะคะคะที่ปรากฏนั้นแตกต่างกันดังนี้

เกมเปะอิเซะอิซุอิกิ 「小袖装束シテ」

“สวมชุด โคะ โอะคะคะ”

บทละครโน 「御小袖を引き被き」

“สวมชุด โคะ โอะคะคะ (ของนายท่าน)”

ในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิคำว่าชุด “โคะ โอะคะคะ” (小袖) ที่ขีดเส้นใต้นั้นสันนิษฐานได้ว่ามีความหมายถึงชุด โคะ โอะคะคะของโทะ โมะเอะเอง ทั้งนี้ในงานวิจัยของมิเนะ โมะโตะ เก็นอิชิโรได้กล่าวว่า

“แม้ว่าชุด โคะ โอะคะคะจะเป็นของโทะ โมะเอะอย่างแน่นอน ทว่าโทะ โมะเอะได้ชุด โคะ โอะคะคะนั้นมาอย่างไร หากพิจารณาถึงสถานภาพของโทะ โมะเอะในฐานะภรรยาที่น้อยก็อาจสันนิษฐานได้ว่าชุด โคะ โอะคะคะนั้นอาจเป็นของคู่แต่งงานที่ครั้งหนึ่งนางเคยแลกเปลี่ยนกับโยะมิเนะกะชายคนรักก็เป็นได้”²

แม้ว่าโทะ โมะเอะจะมีสถานภาพเป็นภรรยาที่น้อยของ โยะมิเนะกะและในบทจากลาก็ได้กล่าวถึงความผูกพันฉันสามีภรรยา แต่ทว่าไม่ปรากฏบทบรรยายความสัมพันธ์แบบหญิงชายอันลึกซึ้งที่ชี้ว่าชุดนั้นเป็นชุดที่ครั้งหนึ่งโทะ โมะเอะเคยได้รับมาจากโยะมิเนะกะแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าคำสันนิษฐานข้างต้นของมิเนะ โมะโตะยังขาดหลักฐานสนับสนุนที่เพียงพอ การสวมชุด โคะ โอะคะคะของ โทะ โมะเอะจึงน่าจะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงภารกิจใหม่ของนางที่ต้องกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้เป็นนายมากกว่าชี้ความสัมพันธ์แบบคนรัก

ในขณะที่หากพิจารณาคำว่า “อน โคะ โอะคะคะ” 「御小袖」 ในบทละคร โนจะเห็นได้ว่าคำ

² Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bungō Kenkyū* 56 (March 2005): 43.

ว่า “อน” เป็นคำยกย่อง ฉะนั้นคำว่า “อน โคะ โชะ เคะ” จึงมีความหมายถึงชุด โคะ โชะ เคะของ โยะฉินะกะ อาจสันนิษฐานได้ว่าลักษณะการคิดแปลงให้ชุด โคะ โชะ เคะจากเดิมที่เป็นของ โทะ โมะเอะเปลี่ยนไปเป็นของ โยะฉินะกะนั้นน่าจะสะท้อนได้ถึงกลวิธีการประพันธ์ของบทละคร โนะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกภายในจิตใจของ โทะ โมะเอะ ทว่าความรู้สึกนั้นคงมีอาจกล่าว คัดสินได้ว่าเป็นความรักแบบหญิงชายหรือซึ่งถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันดังเช่นที่มิเนะ โมะ โตะ ได้ ยกกรณีการแลกเปลี่ยนชุด โคะ โชะ เคะในวรรณกรรมสมัยกลาง เนื่องจากในบทละครโนไม่ได้ กล่าวแต่อย่างใดว่าชุด โคะ โชะ เคะนี้เป็นของคุณต่างหน้าที่ โยะฉินะกะให้ไว้แก่ โทะ โมะเอะ กล่าวแต่ เพียงว่าเป็นของที่ให้นางนำกลับไปบ้านเกิดพร้อมกับเครื่องราง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม ไปได้คือการที่ โทะ โมะเอะสวมใส่ชุด โคะ โชะ เคะของ โยะฉินะกะแทนการถือกลับไปยังบ้านเกิด การกระทำดังกล่าวน่าจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการแสดงความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่อยู่ลึกๆภายใน จิตใจของ โทะ โมะเอะ

จะเห็นได้ว่าในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องแม้ว่า โทะ โมะเอะจะเปลี่ยนเป็นชุด โคะ โชะ เคะ แล้วทว่าในท้ายที่สุดแล้ว โทะ โมะเอะก็ยังคงมีภารกิจในฐานะนักรบหลงเหลืออยู่ ฉะนั้นจุดร่วมของ ชุด โคะ โชะ เคะที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องคือชุด โคะ โชะ เคะเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ถึงการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบภารกิจ หากแต่เพียงในบทละครโนได้เพิ่มเติมความรู้สึกอาลัยอาวรณ์จากการ สวมใส่ชุด โคะ โชะ เคะของ โยะฉินะกะ

ง) อาวุธ

ประเด็นด้านอาวุธของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในนิยายสงครามและบทละครนั้นมีทั้ง ประเด็นที่เหมือนและแตกต่างกัน หากพิจารณาจากการบรรยายลักษณะของอาวุธจะเห็นได้ว่าใน นิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิเป็นเพียงเรื่องเดียวที่มีการบรรยายลักษณะของอาวุธไว้อย่าง ละเอียดเช่น ความยาว วัสดุที่ใช้ทำอาวุธ ลวดลาย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามประเภทของ อาวุธดังนี้

- (1) ธนู
- (2) คานยาว
- (3) คานสั้น
- (4) ง้าว
- (5) มี

(1) ธนู

อาวุธธนูอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาวุธที่มีบทบาทอย่างมากในนิยายสงคราม ทั้งนี้ในงานวิจัย

ของคนโค โยะฉิกะสุได้กล่าวถึงการใช้นุเข้าต่อสู้ในสมัยกลางว่า ในสมัยกลางธนู คาบยาวและคาบสั้นเป็นอาวุธที่นักรบบนหลังม้าใช้ในการต่อสู้โดยจะใช้นุเข้าต่อสู้เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงใช้คาบยาวและคาบสั้นตามลำดับ นอกจากนี้คนโคยังได้กล่าวถึงลักษณะการยิงธนูบนหลังม้าที่มีทั้งการควมม้าพลาถยิงธนูและการหยุดม้าแล้วจึงยิงธนู อย่างไรก็ตามในนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะโมะโนะงะคะระริมักปรากฏจากการต่อสู้ที่นักรบหยุดม้าจนนิ่งแล้วจึงยิงธนูใส่คู่ต่อสู้มากกว่าการควมม้าพลาถยิงธนู เช่น ฉากการต่อสู้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอุจิกองทัพบแต่ละฝ่ายต่างยื่นประจันหน้าคนละฝั่งแม่น้ำและยิงธนูเข้าใส่กัน³

ในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องได้บรรยายถึงภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะที่มีธนูเป็นอาวุธเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามนัยยะที่สะท้อนจากอาวุธธนูนั้นมีความแตกต่างกันกล่าวคือ ในเฮอิเกะโมะโนะงะคะระริได้กล่าวถึงความสามารถของโทะโมะเอะทางการยิงธนูที่มีความแข็ง Gōkyū (強弓) ซึ่งต้องใช้พลังกำลังในการเหนี่ยวคันศรมากกว่าธนูที่มีความอ่อน Jakkyū (弱弓) ฉะนั้นธนูที่มีความแข็งจึงมีบทบาทช่วยเน้นถึงภาพลักษณ์ทางด้านพลังกำลังของโทะโมะเอะ ในขณะที่เรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิเกะไม่ได้กล่าวถึงธนูที่มีความแข็ง หากแต่ได้บรรยายถึงลักษณะคันธนูและลูกธนูโดยละเอียด เช่น “(โทะโมะเอะ) สะพายลูกธนูปีกนกอินทรี 24 คอกและคันธนูฉิมะโคดงรักและพันด้วยใบโพ” ลักษณะการบรรยายดังกล่าวน่าจะสะท้อนถึงความสง่างามมากกว่าความสามารถดังเช่นในเฮอิเกะโมะโนะงะคะระริ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอาวุธธนูที่ปรากฏในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องจะเห็นได้ว่าอาวุธธนูไม่ได้มีบทบาทในการใช้เข้าต่อสู้รบกับฝ่ายศัตรูเป็นลำดับแรกหรือนำไปใช้ยิงต่อสู้ในขณะที่โทะโมะเอะขี่ม้าแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจตีความได้ว่าผู้เขียนวรรณกรรมทั้งสองเรื่องไม่ได้ต้องการให้ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะมีความสามารถทางการยิงธนูเป็นพิเศษเหนือกว่าอาวุธอื่นดังเช่นคาบยาวหรือคาบสั้นที่ปรากฏในเรื่องเดียวกัน

(2) คาบยาว

ในนิยายสงครามทั้งสองเรื่อง รวมทั้งบทละครโจริคังก็มีการกล่าวบรรยายถึงอาวุธคาบยาวในฐานะอาวุธของโทะโมะเอะเช่นเดียวกัน สิ่งนี้น่าจะเป็นไปเพื่อสะท้อนความสง่างามในยามที่โทะโมะเอะอยู่ในชุดเกราะ อย่างไรก็ตามจะสังเกตได้ว่าอาวุธคาบยาวไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการต่อสู้กับศัตรูเช่นเดียวกับอาวุธธนูดังที่ได้กล่าวข้างต้น ฉะนั้นจึงอาจตีความได้ว่าทั้งธนูและคาบยาวมิใช่ปัจจัยหลักที่เป็นเครื่องสะท้อนความสามารถทางการรบอันโดดเด่นของโทะโมะเอะ ทว่าอาวุธที่มีบทบาททำให้ผู้อ่านได้มองเห็นความสามารถของโทะโมะเอะอย่างเป็นรูปธรรมคืออาวุธคาบสั้นและง้าวดังที่ปรากฏในฉากการต่อสู้ซึ่งจะขออธิบายในหัวข้อถัดไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าอาวุธคาบยาวจะไม่ได้มีบทบาทหลักในการต่อสู้ทว่าก็ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในฐานะ

³ Kondō Yoshikazu, “Bugu Shōzoku Uma - Mono Ni Kodawaru,” *Kokubungaku*, 47: 77.

อาวุธประจำกายในบทละคร โจรুরีเรื่อง “ฮิระงะนะเซะอิซุอิกิ” สมัยเอโดะซึ่งต่างจากอาวุธที่มี
บทบาทเฉพาะในนิยายสงครามสมัยกลางเท่านั้น

(3) คาบตัน

อาวุธคาบตันมีปรากฏในนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละคร โน ทังนี้
ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงบทบาทของคาบตันในงานวิจัยของคนโคคังนี้

“คาบตันโดยส่วนใหญ่จะใช้ต่อเมื่อเข้าต่อสู้ประชิดตัวฝ่ายตรงข้ามจนตกจากหลังม้า ทว่า
ก็มีกรณีที่ใช้บนหลังม้าอยู่บ้างเช่นกัน ... หากผู้ต่อสู้ต้องการเค็ดศีระะอีกฝ่ายก็จะใช้คาบ
ตันแทงและตรึงคอไว้ก่อนจากนั้นจึงเค็ดศีระะออกมา ฉะนั้นเมื่อใดที่นักรบคิงคาบตัน
ออกมาย่อมหมายถึงการต่อสู้ขั้นสุดท้ายเพื่อเอาชีวิตได้มาถึงแล้ว”⁴

ในการต่อสู้ระหว่าง โทะ โมะเอะกับอุซึคะจากเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิเมื่อการต่อสู้ได้
ดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายคาบตันก็ได้เข้ามามีบทบาทตัดสินชัยชนะและความเป็นความตายในที่สุด
ดังเช่นที่ปรากฏในงานวิจัยของคนโค ในทางตรงกันข้ามนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะ
ริมิได้ปรากฏการบรรยายถึงอาวุธคาบตันหรือการใช้อาวุธคาบตันเข้าต่อสู้แต่อย่างใด สิ่งนี้คงเป็นผล
อันเนื่องมาจากในเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ โทะ โมะเอะสามารถเค็ดศีระะของอนคะสะชิโรได้
โดยอีกฝ่ายยังไม่ทันได้ตอบโต้หรือต่อสู้จนถึงขั้นสุดท้าย โดยการใช้คาบตันเพื่อปลิดชีวิตอีกฝ่าย
หนึ่ง

ในบทละคร โนเรื่อง “โทะ โมะเอะ” อาวุธคาบตันมิได้มีบทบาทเป็นเครื่องมือที่สะท้อน
ฝีมือความสามารถอันโดดเด่นของ โทะ โมะเอะที่สามารถต่อสู้จนถึงขั้นสุดท้ายและปลิดชีพฝ่ายตรง
ข้ามได้ดังเช่นที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ หากแต่ผู้แต่งบทละคร โน ได้มอบ
บทบาทให้อาวุธสั้นมีนัยยะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น กล่าวคือมีบทบาทเป็นของคู่ต่างหน้าของ โยะมิเนะกะ
ที่โทะ โมะเอะนำมาคาดไว้ก่อนออกจากสนามรบ อาวุธคาบตันจึงอาจเป็นเสมือนตัวแทนวิญญูณ
นักรบของ โยะมิเนะกะที่พันผูกความสัมพันธ์แบบนายบ่าวไว้ด้วยกัน

(4) ง้าว

เดิมที่อาวุธง้าวมีปรากฏในสมัยกลางอยู่บ้างในฐานะอาวุธของนักรบเดินเท้า อย่างไรก็ตาม
ในนิยายสงครามตั้งแต่สมัยนัมโบะกุโซจนถึงสมัยมุโระมะชิไม่ปรากฏนักรบสตรีใช้ง้าวเป็นอาวุธ
ด้วยเหตุนี้ในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องจึงไม่ปรากฏภาพ โทะ โมะเอะ ใช้ง้าวเป็นอาวุธแต่อย่างใด
ในขณะที่ในบทละคร โน และ โจรูริอาวุธง้าวถือได้ว่าเป็นอาวุธประจำกายของ โทะ โมะเอะ ดังจะเห็น

⁴ Ibid., p.78.

ได้จากฉากการต่อสู้กับข้าศึกโดยใช้ง้าวในบทละครโน และการจี๊มาโดยที่แขนข้างหนึ่งหนีบง้าวไว้
ไว้ในบทละครโจรริ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าง้าวในบทละครทั้งสองเรื่องนี้ต่างเข้ามามีบทบาทใน
ฐานะสิ่งที่สะท้อนความสามารถทางการรบของ โทะ โมะเอะแทนที่อาวุธธนูในนิยายสงคราม
ในขณะที่อาวุธอื่นๆ เช่น คาบยาวและคาบสั้นที่แม้ว่าจะปรากฏในบทละครทว่าก็มิได้มีบทบาทใน
เชิงความสามารถทางการรบแต่อย่างใด นอกจากนี้หากพิจารณาในแง่สังคมอาวุธง้าวที่ปรากฏ
เฉพาะในบทละครโนในสมัยมุโระมะชิและบทละคร โจรริในสมัยเอโดะยังอาจชี้ให้เห็นถึง
การศึกษาของสตรีในตระกูลนักรบในสมัยสงครามจนถึงสมัยเอโดะที่มีการฝึกฝนอาวุธง้าวกันอย่าง
แพร่หลายอีกด้วย⁵

(5) ม้า

ม้าฉุนฟูมิปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง หากแต่บทบาทของม้าฉุนฟูที่มีต่อภาพลักษณ์
ของ โทะ โมะเอะนั้นแตกต่างกันดังนี้

ในเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิก็มีการบรรยายลักษณะม้าฉุนฟูไว้โดยละเอียดทั้งสีขน ลวดลาย
ของอานม้า รวมทั้งความสามารถ ความเร็วและพลังกำลัง ฉะนั้นม้าฉุนฟูที่ปรากฏในเรื่อง
เก็มเปะอิเซอิซุอิก็จึงมีส่วนช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะทั้งด้านรูปลักษณะภายนอกอัน
สง่างามพร้อมกับความสามารถอันสมศักดิ์ศรีกับ โทะ โมะเอะนักรบผู้มีความสามารถเป็นเลิศ

ในบทละคร โจรริแม้ว่าจะไม่ได้บรรยายถึงลักษณะภายนอกของม้าดังเช่นในเรื่องเก็มเปะอิ
เซอิซุอิ หากแต่ม้ามีบทบาทอันสำคัญยิ่งในฐานะที่เป็นสิ่งที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกภายใน
จิตใจของ โทะ โมะเอะ เช่น ฉากที่นางดั่งบังเหียนม้าเพื่อรวบรวมความเข้มแข็งในจิตใจ ฉากที่นาง
ไม่มีแรงบังคับบังเหียนม้าเนื่องจากความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องลาจากการ โยะฉินะกะซึ่งเป็นทั้งนาย
และสามีไป เป็นต้น

ในขณะที่เรื่องเซอิเกะ โมะ โนะงะคะริและบทละคร โนมิได้กล่าวถึงชื่อ ลักษณะภายนอก
รวมทั้งบทบาทของม้าอย่างชัดเจน ในเรื่องเซอิเกะ โมะ โนะงะคะริได้กล่าวถึงภาพของ โทะ โมะเอะ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถขี่ม้าพศที่มีพลังกำลังมหาศาลได้ ฉะนั้นม้าจึงมีบทบาทช่วยเน้น
ภาพลักษณ์ด้านความสามารถและพลังกำลังของ โทะ โมะเอะ ในขณะที่ในบทละคร โนมิม้าปรากฏ
เพียงในฉากที่ โทะ โมะเอะพา โยะฉินะกะขี่ม้าไปยังทิวต้นสนเพื่อปลิดชีพ ฉะนั้นบทบาทของม้าจึง
เป็นเสมือนผู้ช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในฐานะนักรบผู้ปกป้องชีวิตของ โยะฉินะกะ
ดำเนิน ไปอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าม้าจะปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ทว่าม้าที่ปรากฏในนิยาย
แต่ละเรื่องต่างก็มีทั้งนัยยะที่เหมือนและแตกต่างกัน นัยยะที่เหมือนกันในนิยายสงครามทั้งสองเรื่อง

⁵ Minamoto Kenichirō, "Tomoe No Henbō," *Nihon Bungō Kenkyū* 56 (March 2005): 40-41.

และบทละคร โจรรูคือมามีบทบาททำให้ความสามารถอันเป็นเลิศของโทะ โมะเอะ โดคเค่นยิ่งขึ้น
 ทว่าในเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและ โจรรูได้เพิ่มบทบาทอื่นๆของม้าว กล่าวคือในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ
 มามีบทบาทเป็นเครื่องสะท้อนลักษณะภายนอกของโทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีที่มีความสง่า
 งาม ในบทละคร โจรรูมีบทบาทช่วยสะท้อนความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะ ในขณะที่
 ในบทละคร โนบทบาทของมามีได้โดดเด่นเท่าใดนัก ทว่าก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้เนื้อเรื่อง
 ดำเนินไปไปสู่จุด โคลแมกซ์ซึ่งก็คือฉากที่โยะฉินะกะปลิดชีพ

โดยสรุปประเด็นที่ทำให้อาวูและพาหนะที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องมีความ
 เหมือนและแตกต่างกันนั้นอาจวิเคราะห์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากสมัยของวรรณกรรมที่แตกต่างกัน
 รวมทั้งบทบาทที่ผู้เขียนนำไปใช้เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะ ทั้งนี้บทบาทของอาวูและ
 พาหนะที่สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมทุกเรื่องก็คือบทบาทในฐานะเป็นเครื่องสะท้อนความสามารถ
 ทางการรบอันเป็นเลิศของโทะ โมะเอะ ส่วนบทบาทในฐานะเครื่องสะท้อนความสง่างามในแบบ
 นักรบนั้นปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและ โจรรู ในขณะที่บทบาทที่สะท้อน
 ความรู้สึกภายในจิตใจของโทะ โมะเอะจะปรากฏอยู่ในบทละครดังเช่น บทละคร โนจากอาวูคาบ
 ตัน บทละคร โจรรูจากพาหนะม้า

บทสรุป

โดยภาพรวมวรรณกรรมที่บรรยายลักษณะภายนอกของโทะ โมะเอะด้านรูปร่างหน้าตาไว้
 อย่างละเอียดที่สุดคือนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ ในขณะที่วรรณกรรมที่บรรยาย
 ด้านเครื่องแต่งกายและอาวูอย่างละเอียดที่สุดคือนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ สำหรับบท
 ละคร โนและ โจรรูจะเน้นการใช้ลักษณะภายนอกเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนความคิดหรือความรู้สึกของ
 ตัวละครหญิงโทะ โมะเอะมากกว่าการสะท้อนความงดงามจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยตรง ทั้งนี้อาจ
 วิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนนิยายสงครามอาจต้องการให้ภาพลักษณ์ด้านรูปลักษณ์ภายนอกของ
 โทะ โมะเอะเป็นไปตามลักษณะของสตรีและนักรบในอุดมคติสมัยนั้น⁶ กล่าวคือนอกจาก
 โทะ โมะเอะจะมีความสามารถทางการรบแล้ว นางยังเป็นสตรีที่มีความงดงามดังเช่นที่ปรากฏใน
 เฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ อีกทั้งยังมีความสง่างามในยามที่ใส่ชุดเกราะและถืออาวูดังเช่นที่ปรากฏ
 ในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการบรรยายลักษณะภายนอกอย่างละเอียดในนิยาย
 สงครามย่อมทำให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจที่ชัดเจนตามถ้อยคำที่บรรยายในเนื้อเรื่อง ในขณะที่ในบท
 ละครแม้จะกล่าวถึงลักษณะภายนอกอยู่บ้างจากการแต่งกายในชุดเกราะและอาวู ทว่าประเด็น
 สำคัญคงมิใช่การทำให้ผู้อ่านบทละครหรือผู้ชมละครได้เกิดความประทับใจดังเช่นในนิยายสงครามแต่
 ประการเดียว หากแต่จุดมุ่งหมายหลักของบทละครน่าจะอยู่ที่การถ่ายทอดความรู้สึกภายในจิตใจ
 ออกมาโดยผ่านการบรรยายรูปลักษณ์ภายนอก กล่าวคือในบทละคร โจรรูได้สะท้อนความเข้มแข็ง

⁶ Yoshimi Shūko, *Rekishi Wo Ikita Onnatachi*, (Tokyo: Dōsēsha, 1988), p.69.

ในจิตใจดั่งเช่นนักรบและความอ่อนแอในจิตใจของสตรีที่ต้องสูญเสียชายและสามีไปผ่านการบรรยายรูปลักษณะภายนอก เช่น ความแข็งแรงของนักรบสตรีโทะ โมะเอะทำให้เสียเกราะที่นางใฝ่มองความีน้ำหนักเบาในสายตาผู้อื่น ความรู้สึกของโทะ โมะเอะว่าเสียเกราะหนักขึ้นในยามเสรำโศก ในขณะที่ในบทละคร โนเรื่อง “โทะ โมะเอะ” สะท้อนความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ต่อการจากลาผู้เป็นนายจากการสวมชุด โคะ โชะเคะ อย่างไรก็ตามการที่บทละคร โนเรื่อง “โทะ โมะเอะ” ไม่ได้บรรยายถึงลักษณะหน้าตาหรือรายละเอียดเครื่องแต่งกายของตัวเอกคงไม่อาจสรุปได้ว่าเป็นรูปแบบของบทละคร โนประเภทมูระ โมะ โนะ ดังจะเห็นได้ว่าบทละคร โนประเภทมูระ โมะ โนะเรื่องอื่น เช่น เรื่อง “ชะเนะ โมะริ” Sanemori (実盛)⁷ มีการบรรยายถึงรายละเอียดลักษณะสีผมหงอก การแต่งกายในชุดเกราะและอาวุธ ไว้อย่างละเอียดดังนี้

ワキ	: 「見るや姿も残りの雪の」
วะกิ	: “ดูดีประคองหิมะที่ยังหลงเหลืออยู่”
シテ	: 「鬢鬚白き老武者なれども」
มิเตะ	: “นักรบชราหนวดเคราสีขาว”
ワキ	: 「その出立ちは花やかなる。」
วะกิ	: “ทว่ามีท่วงท่าอันสง่างาม”
シテ	: 「よそほひ殊に曇りなき」
มิเตะ	: “สภาพ(ท้องฟ้าในยามค่ำคืน)ไร้เมฆปกคลุม”
ワキ	: 「月の光」
วะกิ	: “แสงจันทร์กระจ่าง”
シテ	: 「燈火の影」
มิเตะ	: “เงาของโคมไฟ”
地	: 「暗からぬ夜の錦の直垂に、夜の錦の直垂に 萌葱匂ひの鎧着て、金作りの太刀刀」
นักร้องประสานเสียง	: “ในยามค่ำคืนที่มีได้มืดสนิท (ชะเนะ โมะริ) ได้ปรากฏภายในชุดเกราะลายสีเขียวทองอ่อนไล่จากสีเข้มไปอ่อนทับบนฮิเดะคะระเย็บด้วยด้ายหลากสี สะพายดาบยาวทำจากโลหะทอง”

ฉะนั้นการที่ผู้เขียนจะบรรยายลักษณะภายนอกมากน้อยเพียงใดนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เขียน ดังจะเห็นได้ว่าในบทละคร โนเรื่องโทะ โมะเอะผู้เขียนต้องการมุ่งประเด็นไปที่ความรู้สึกแค้นปณความอาลัยอาวรณ์ในจิตใจ ผู้เขียนจึงได้ใช้ลักษณะภายนอกเป็นเสมือนสัญลักษณ์แทน

⁷ ชะเนะ โมะริเป็นนักรบสูงวัยที่ได้พรางค์และออกรบในสงคราม ทว่าเมื่อชะเนะ โมะริถูกตัดศีรษะและนำไปล้างในสระน้ำแห่งหนึ่งความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นว่าเขาเป็นนักรบสูงวัย หากข้างคั้นเป็นคอนที่วิญญูชาชะเนะ โมะริได้ปรากฏตนขึ้นและเล่าเรื่องราวที่ในครั้งมีชีวิตอยู่ว่าคนได้ข้อมผมเป็นสีค้ำและออกรบในสงคราม จะเห็นได้ว่าการบรรยายรูปลักษณะภายนอกของชะเนะ โมะริทั้งสีผมหงอก ลักษณะดาบถูกบรรยายไว้อย่างเห็นภาพจนทำให้ผู้อ่านหรือผู้ชมได้เกิดมโนภาพถึงตัวตนที่แท้จริงของชะเนะ โมะริซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในบทละคร โนเรื่องนี้

ความรู้สึกรู้สึกของตัวละครเพื่อให้ผู้อ่านรวมทั้งผู้ชมได้เข้าถึงความรู้สึกของตัวละครได้มากขึ้น ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ารูปลักษณะภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะใน บทละคร โนเต็ม ไปด้วยความลุ่มลึกทางอารมณ์ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

2. ความสามารถ

แม้ว่าความสามารถทางการรบอันเป็นเลิศในการใช้อาวุธเข้าสู่ต่อสู้ของ โทะ โมะเอะนั้นจะปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาพลักษณ์ด้านความสามารถมีประเด็นปลีกย่อยที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคืออาวุธประจำกาย โทะ โมะเอะที่แตกต่างกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือ กลวิธีที่ผู้เขียนใช้สะท้อนความสามารถของ โทะ โมะเอะซึ่งสามารถสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้

- ก. การบรรยายความสามารถ
- ข. การบรรยายฉากการต่อสู้กับฝ่ายศัตรู

ก. การบรรยายความสามารถ

ในเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริผู้เขียนได้เปิดตัว โทะ โมะเอะ โดยการบรรยายถึงความสามารถของ โทะ โมะเอะทั้งการยิงธนูที่มีความแข็ง คบและการขี่ม้า ลักษณะการบรรยายอาวุธและพาหนะ ม้าดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านางเป็นนักรบบนหลังม้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากความสามารถทางการรบอันเป็นเลิศของ โทะ โมะเอะทำให้นางสามารถต่อสู้ด้วยดาบได้ทั้งขณะที่อยู่บนหลังม้าและเดินเท้าเข้าต่อสู้ ยิ่งไปกว่านั้นนางยังสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ว่าผู้นั้นจะมีความสามารถดั่งเช่นเทพหรือมารก็ตาม นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการที่ โยะมิเนะกะ ให้ โทะ โมะเอะเป็นแม่ทัพหน้าจนฝีมือเป็นที่รำลือ รวมทั้งการที่นางเป็นหนึ่งในเจ็ดนักรบที่มีชีวิตรอดจากการโจมตีของศัตรูนั้นยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ด้านความสามารถที่โดดเด่นเหนือกว่านักรบผู้อื่นอย่างแท้จริง

ในเกมเปะอิเซอิซุอภิกขความสามารถของ โทะ โมะเอะ ได้ถูกบรรยายผ่านคำพูดของฝ่ายศัตรู ทั้งมิเงะตะคะและอุชิคะคังนี้

เมื่อมิเงะตะคะเห็น โทะ โมะเอะเข้าสู่ก็ถอยทัพกลับไปตั้งหลักและกล่าวชมฝีมือการยิงธนูและการใช้ดาบอันเป็นเลิศของ โทะ โมะเอะ ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือภายหลังการต่อสู้ โทะ โมะเอะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเทพผู้ทรงอำนาจจากมิเงะตะคะวีรบุรุษนักรบผู้ซึ่งเคยได้รับสมญาว่าเทพผู้ทรงอำนาจมาก่อน อาจวิเคราะห์ได้ว่าคำชื่นชมดังกล่าวของมิเงะตะคะในเกมเปะอิเซอิซุ อภิกขสอดคล้องกับคำบรรยายความสามารถในเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริที่กล่าวว่านางสามารถประจันหน้ากับฝ่ายศัตรูโดยไม่หวั่นว่าจะเป็นเทพหรือมาร ฉะนั้นการต่อสู้กับมิเงะตะคะจึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่านางมีความสามารถดั่งที่ปรากฏในเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริอย่างแท้จริง

ในฉากการต่อสู้กับอุซึคะก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นอุซึคะก็ได้กล่าวถึงกิตติศัพท์ทางการต่อสู้ของ โทะ โมะเอะ โดยใช้ธนูที่มีความแข็งแรงและความสามารถหาช่องทางโจมตีปราสาทที่แม้จะมีการป้องกันอย่างเข้มแข็งหรือแน่นหนาเพียงไรก็ตาม จากคำกล่าวของอุซึคะข้างต้นนั้นนอกจากจะสะท้อนความเชี่ยวชาญชำนาญในการรบแล้วยังสะท้อนถึงปฏิภาณไหวพริบด้านกลยุทธ์ในการโจมตีฝ่ายศัตรู ความสามารถของ โทะ โมะเอะดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นผลทำให้นางเป็นนักรบหนึ่งในเจ็ดคนที่มีชีวิตรอด

ในบทละคร โทะ โมะเอะ ได้เป็นผู้เล่าถึงความสามารถของตนเองโดยเน้นที่ประวัติฝีมือความสามารถที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ โยะมิเนะกะในสงครามครั้งสำคัญ เช่น สงครามโทะนะมิคุริคะระ เป็นต้นจนได้เข้าเมืองหลวง โดยที่ไม่ได้กล่าวเปรียบเทียบกับเทพผู้ทรงอำนาจหรือการต่อสู้แบบหนึ่งต่อพันดังเช่นวรรณกรรมเรื่องอื่น นอกจากนี้ในบทบรรยาย โทะ โมะเอะก็ไม่ได้กล่าวระบุว่าตนมีความชำนาญในการต่อสู้โดยใช้อาวุธชนิดใดบ้างดังเช่นในนิยายสงคราม

ในบทละคร โจริริความสามารถของ โทะ โมะเอะถูกถ่ายทอดจากทั้งบทบรรยาย มุมมองของตัวละครอื่นและมุมมองของ โทะ โมะเอะ

ประเด็นแรกผู้เขียนได้บรรยายจากที่ โทะ โมะเอะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกว่านางเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางกริมาและมีพลังกำลังอันแข็งแกร่งมาแต่กำเนิด นอกจากนี้จากที่ผู้เขียนบรรยายว่า โทะ โมะเอะควมมาพลางใช้แขนหนีบง้าวยังอาจตีความได้ถึงความสามารถทั้งการต่อสู้บนหลังม้าและเดินเท้า เนื่องจาก โทะ โมะเอะเป็นนักรบบนหลังม้า ทว่าอาวุธง้าวเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับการเดินเท้าเข้าต่อสู้เท่านั้น ความสามารถดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการบรรยายความสามารถในเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริที่กล่าวว่านางสามารถเข้าต่อสู้ทั้งยามที่อยู่บนหลังม้าหรือเดินเท้าเข้าต่อสู้

ประเด็นที่ 2 ความสามารถของ โทะ โมะเอะถูกถ่ายทอดผ่านตัวละครอื่นทั้งจากผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกันดังเช่น โอะฟูคะหญิงรับใช้ของ โยะมิเนะกะและนักรบฝ่ายศัตรูดังเช่นวะคะ โยะมิโมะริ กล่าวคือ โอะฟูคะ ได้กล่าวถึงความสามารถของ โทะ โมะเอะ ในการต่อสู้ที่จะทำให้ โยะมิเนะกะมีโอกาสชนะ 9 ใน 10 ครั้ง ส่วนตัวละครวะคะผู้เขียนได้กล่าวบรรยายความคิดที่จะหาวิธีจับตัว โทะ โมะเอะแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเนื่องจากรู้ว่าไม่อาจโค่นนางรวมทั้งม้าของนางลงได้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความสามารถของ โทะ โมะเอะเป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ที่อยู่ฝ่ายเดียวกันและผู้ที่เป็ศัตรู

ประเด็นที่ 3 การถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองของ โทะ โมะเอะเอง ในบทละคร โจริริ โทะ โมะเอะกล่าวถึงความสามารถในการใช้อาวุธเข้าฟาดฟันแบบต่างๆ เช่น หมุนควงรอบทิศทางฟาดฟันทั้งแปดด้านสิบด้าน เป็นต้น ทั้งนี้การบอกเล่าความสามารถของตนเองนั้นเป็นไปเพื่อปลอบประโลมใจให้ยะมะบุกิมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้สามารถปกป้อง โยะมิเนะกะผู้เป็นสามีให้พ้นจากภัยอันตรายได้อย่างแน่นอน ฉะนั้นการบอกเล่าความสามารถจากมุมมองของตนเองนั้นจึงสะท้อน

ลักษณะความเห็นอกเห็นใจของโทะ โมะเอะมิใช้การเล่าเพื่ออวดอ้างความสามารถแก่ผู้อื่นแต่อย่างใด

ข. การบรรยายฉากการต่อสู้กับฝ่ายศัตรู

วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องต่างก็มีฉากการต่อสู้ระหว่าง โทะ โมะเอะกับฝ่ายศัตรูทั้งสิ้น กล่าวคือ ในนิยายสงครามเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะคะริโทะ โมะเอะได้เข้าต่อสู้กับกับอนคะสะชิโร โมะโระมิเงะ ในนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและบทละคร โจรุริเรื่องอิระงะนะเซอิซุอิกิปรากฏการต่อสู้ 2 ครั้ง ได้แก่ การต่อสู้ระหว่าง โทะ โมะเอะกับสะตะเกะยะมะ มิเงะตะคะ และ โทะ โมะเอะกับ อุชิคะ สะบุโรอิเอะ โยะมิ ในขณะที่ในบทละครโนไม่ปรากฏชื่อคู่ต่อสู้ วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ ต่างก็สะท้อนความสามารถทางการต่อสู้และพลังกำลังอันมหาศาลของ โทะ โมะเอะอย่างชัดเจนจากการต่อสู้ ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือผู้เขียนวรรณกรรมแต่ละเรื่องมีวิธีการอย่างไรในการนำเสนอความสามารถทางการรบของ โทะ โมะเอะผ่านการต่อสู้กับฝ่ายศัตรู ผู้วิจัยจึงได้แบ่งลักษณะการต่อสู้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1) การต่อสู้โดยใช้อาวุธ
- 2) การต่อสู้ด้วยมือเปล่า

1) การต่อสู้โดยใช้อาวุธ

วรรณกรรมที่ปรากฏการต่อสู้โดยใช้อาวุธมี 2 เรื่องคือ เก็มเปะอิเซอิซุอิกิและบทละคร โนะ ในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิการต่อสู้ระหว่าง โทะ โมะเอะและอุชิคะได้เริ่มขึ้นเมื่ออุชิคะเกิดความคิดที่จะเอาชนะจึงได้ดึงผมของโทะ โมะเอะและพยายามใช้ดาบสั้นปาดคอโทะ โมะเอะ ทว่าในที่สุด โทะ โมะเอะก็สามารถตอบโต้โดยใช้ดาบสั้นปาดคออุชิคะกลับได้ทันที ความสามารถและพลังกำลังของ โทะ โมะเอะที่เหนือกว่าฝ่ายนักรบบุรุษสะท้อนอย่างชัดเจนจากการต่อสู้ ดังจะเห็นได้ว่าแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่ได้ต่อสู้ตามขั้นตอนของวิธีการต่อสู้ที่ถูกต้อง แต่ทว่านางก็ยังพลิกสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในที่สุด

ในฉากการต่อสู้ในบทละคร โนะ ไม่ได้กล่าวถึงชื่อคู่ต่อสู้ของโทะ โมะเอะ หากแต่กล่าวเน้นถึงภาพลักษณ์ของความสามารถของโทะ โมะเอะในการใช้ง้าวเข้าฟาดข้าศึก ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า ภายหลังจากที่นางสามารถขับไล่ข้าศึกไปได้แล้ว นางก็ได้เห็นร่างของ โยะมิเนะกะที่ได้ปลิดชีพตนเองฟุบอยู่ที่โคนต้นไม้ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากฉากการต่อสู้ดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนความสามารถของโทะ โมะเอะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนบทบาทของโทะ โมะเอะผู้สามารถปกป้อง โยะมิเนะกะให้สามารถปลิดชีพเพื่อรักษาเกียรตินักรบได้สำเร็จ นอกจากนี้ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามอีกประการหนึ่งคือความงดงามทั้งด้านวรรณศิลป์และด้านการแสดง ทางด้านวรรณศิลป์จะ

เห็นได้ว่าผู้เขียนบทละคร โน ได้กล่าวเปรียบเทียบอากาศปกริยาที่โทะ โมะเอะใช้จ้าวฟาคฟันเข้าศึก เหมือนพายุที่พัดดอกไม้ร่วงลงมาประจุคลื่นน้ำตก ซึ่งลักษณะคำเปรียบเทียบบดงกล่าวน่าจะสะท้อนภาพของความงามสง่ามากกว่าความรุนแรง ทางด้านการแสดงการที่โทะ โมะเอะถึงจ้าวเข้าฟาคฟันด้วยท่วงท่าต่าง ๆ นั้นมีความสง่างามเปรียบประดุจการรำรำ ฉะนั้นภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในบทละคร โน ที่ถึงจ้าวเข้าต่อสู้จึงสะท้อนทั้งด้านความสามารถทางการรบ บทบาทผู้ปกป้องโยะฉินะกะผู้เป็นนาย อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสง่างามทั้งด้านการแสดงและวรรณศิลป์ด้วยเช่นเดียวกัน

2) การต่อสู้ด้วยมือเปล่า

การต่อสู้ด้วยมือเปล่านั้นปรากฏในเรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะเงะตะริ เกมเปะอิเซะอิซุอิกิ และบทละครโจริ ทั้งนี้หากแยกตามวิธีการต่อสู้อาจสรุปได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

ก) การเค็ดศีระะ

ข) การประลองกำลัง

ก) การเค็ดศีระะ

ในงานวิจัยของมินะ โมะ โตะ เค็นอิชิโร ได้กล่าวว่าการต่อสู้ที่ใช้มือเค็ดศีระะของฝ่ายตรงข้ามออกมาโดยไม่ได้ใช้อาวุธนั้นเรียกว่า “เนะจิกิริ” Nejikiri (ねぢ切り) ซึ่งเปรียบเสมือนการถอนปล้องไม้ออกมาจึงถูกเรียกว่า “ทซุทซุนุกิ” Tsutsunuki (筒抜き) ได้เช่นเดียวกัน ลักษณะการต่อสู้ดังกล่าวยังมีปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมหลายเรื่อง เช่น วรรณกรรม “โอะโตะงิโซฉิมิ” Otogisōshi (御伽草子) เรื่อง “อิชิโมะจิ” Ishimochi (いしもち) ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะท่าทางในการต่อสู้ของสะตะเกะยะมะ ฉิมะยะซุ Hatakeyama Shigeyasu (畠山 重保) บุตรชายของสะตะเกะยะมะ ฉิมะยะคะไวคังนี้⁸

「くびねちきつて、かいじゃうへさんぶとなげい給ひて」
“เค็ดศีระะทั้งจากนั้นก็ขว้างลงไปทะเล”

นอกจากนี้ในเคียวเง็นเรื่อง “อะซะฮินะ” Asahina (朝比奈) ก็ได้กล่าวถึงลักษณะการเค็ดศีระะดังนี้

「古郡が筒抜き、さえ (げか) 切り数を知らず、かう申す朝比奈が人礫」
“ไม่รู้ว่าจะได้เค็ดศีระะศัตรูไปกี่คน อะซะฮินะผู้ที่พูดเช่นนั้นก็มีความสามารถในการโยนคนดังเช่นหินก้อนเล็กๆเช่นกัน”

⁸ Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bungō Kenkyū*, 56: 50-51.

ความสามารถของมิเงะยะซุจากวรรณกรรมโอะโตะงิโซมิ โคะงุนและอะซะฮินะจากบทละครเดี่ยวเงินต่างก็สะท้อนความสามารถทางการรบ รวมทั้งพลังกำลังมหาศาลในแบบบุรุษนักรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการต่อสู้โดยใช้มือเปล่าเค็ดคีระยะเป็นฝีมือของสตรีดังเช่น โทะ โมะเอะแล้ว ความสามารถนั้นก็ยิ่งดูโดดเด่นเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากภาพลักษณ์ทางความสามารถทางการต่อสู้กับศัตรูในอะชิเกะ โมะ โนะงะคะริและบทละครโจรุดังต่อไปนี้

ในอะชิเกะ โมะ โนะงะคะริโทะ โมะเอะได้เข้าต่อสู้กับอนคะซะชิโร โมะโระมิเงะ โดยลากคอกมากที่อานม้าและเค็ดคีระยะทั้งทันที ในบทโจรุดุชิคะได้พยายามเข้าประชิดตัวต่อสู้กับโทะ โมะเอะจนกระทั่งเมื่ออุชิคะถลาเข้าไปในวงแขนของโทะ โมะเอะ โทะ โมะเอะจึงกดอุชิคะลงที่อานม้าและใช้มือข้างเดียวเค็ดคอกของอุชิคะออกมา จากการต่อสู้ในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนั้นสะท้อนความสามารถและพลังกำลังอันมหาศาลจนอาจกล่าวได้ว่ามีลักษณะที่เหนือมนุษย์จริง

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจากการต่อสู้ระหว่างโทะ โมะเอะกับอุชิคะนั้นมีปรากฏอยู่ที่ในเกมปะอิเซะอิซุอิกิและบทละครโจรุดุชิคะ ผู้วิจัยจึงจะขอวิเคราะห์และเปรียบเทียบจากดังกล่าวโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 คือแม้การต่อสู้ระหว่างโทะ โมะเอะกับอุชิคะในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องจะใช้วิธีที่แตกต่างกัน ทว่ามีจุดร่วมบางประการที่สามารถสะท้อนลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะได้ กล่าวคือในบทละครโจรุดุชิคะถลาเข้าไปในอ้อมแขนของโทะ โมะเอะ นางจึงได้ใช้พลังจากแขนเช่นเดียวกันเค็ดคีระยะอุชิคะ ในเกมปะอิเซะอิซุอิกิอุชิคะพยายามใช้มีดสั้นคัตคอกโทะ โมะเอะ นางจึงใช้มีดสั้นซึ่งเป็นวิธีเดียวกันปลิดชีพอุชิคะ จากลักษณะการต่อสู้ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องมีจุดร่วมกันคือโทะ โมะเอะใช้วิธีการตอบโต้ด้วยวิธีการที่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจสะท้อนได้ถึงลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่ยึดมั่นในความยุติธรรมในการต่อสู้ตามวิถีแห่งการต่อสู้ของนักรบ

ประเด็นที่ 2 คือการที่ผู้แต่งบทละครโจรุดุชิคะเปลี่ยนจากการใช้ดาบสั้นคัตคอกอุชิคะดังเช่นที่ปรากฏในเกมปะอิเซะอิซุอิกิมาเป็นการใช้มือเปล่าเค็ดคอกในบทละครโจรุดุชิคะอาจสันนิษฐานได้ว่ามีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแสดงละครโจรุดุชิคะหรือละครหุ่น กล่าวคือการแสดงตุ๊กตาหุ่นมีลักษณะพิเศษคือสามารถแสดงอาการปฏิกิริยาที่เหนือกว่ามนุษย์จริงได้ เช่น ในเรื่อง ‘อิโมะเซะยะมะ’ Imoseyama (妹背山) มีฉากที่ศีรษะของอิรุกะ Iruka (入鹿) ลอยคว้างในอากาศ⁹ ฉะนั้นการที่ผู้เขียนเปลี่ยนให้โทะ โมะเอะใช้มือเค็ดคอกอุชิคะออกมานั้นก็อาจเป็นไปได้เพื่อเอื้อให้การแสดงละครมีการใช้เทคนิคการเค็ดคีระยะให้หลุดลอยออกมาซึ่งจะทำให้การแสดงมีสีสันมากยิ่งขึ้น

ข) การประลองกำลัง

ลักษณะการต่อสู้ที่ต่อสู้ใช้แขนมาเกี่ยวและขี้อายุคหรือการต่อสู้แบบประลองกำลัง

⁹ Toita Yasuji, *Kanshō Nihon Koten Bungaku Jōruri Kabuki*, (Tokyo: Kadogawashoten, 1977), p.17.

Chikarakurabe (力競べ) นี้ปรากฏในฉากการต่อสู้ระหว่างโทะโมะเอะกับมิเงตะคะทั้งใน
เกมเปะอิเซอิซุอิกิและบทละครโจรุดังนี้

ในเกมเปะอิเซอิซุอิกิมิเงตะคะได้คว้าแขนเสื้อโทะโมะเอะ แต่ทว่าเมื่อมีอาณานิฟูตีตัว
ออกแขนเสื้อเกราะก็ขาดออกจากกันจนนางสามารถหลุครอดเงื้อมมือของมิเงตะคะได้ในที่สุด
ผลจากการต่อสู้ในครั้งนั้นทำให้โทะโมะเอะได้รับคำชมจากมิเงตะคะว่าเป็น “เทพผู้ทรงอำนาจ”

ในบทละครโจรุดังกล่าวต่างคึงกัน ไปมาจนในที่สุดชายชุดเกราะของโทะโมะเอะก็ขาดออก
จากกันเป็นผลให้มิเงตะคะหกล้มกันกระแทกพื้น

ฉากการต่อสู้โดยการประลองกำลังระหว่างโทะโมะเอะกับมิเงตะคะจากวรรณกรรมทั้ง
สองเรื่องนั้นมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก กล่าวคือช่วยเน้นพลังกำลังของโทะโมะเอะที่ไม่เป็น
รองฝ่ายนักรบบุรุษคงจะพิสูจน์ได้จากคำยกย่องฝีมือของโทะโมะเอะในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิกิว่า
เป็น “เทพผู้ทรงอำนาจ” และในบทละครโจรุดังกล่าวที่ฝ่ายมิเงตะคะเป็นฝ่ายหกล้มกัน
กระแทกพื้น ทั้งนี้ในงานวิจัยของมิเนโมะโตะ เก็นอิชิโรได้กล่าวถึงการหกล้มกันกระแทกดังที่
เรียกว่า “ฉิริอิ” หรือ “ฉิริโมะจิ” ว่ามีปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมอื่นเช่นกัน เช่น นิยายสงคราม
เรื่อง “โชะงะโมะโนะงะตะริ” Soga Monogatari (曾我物語) ได้กล่าวถึงการต่อสู้ระหว่าง
อะซะฮินะกับโทะโร Gorō (五郎) ดังนี้

「朝比奈が五郎の草摺二間取つて引きけれども、少しも動かず。
… (中略) … ぬいやと引きけれども、五郎は物とも思はず、嘲笑つ
てぞ立ちたりける。大力に引かれて、横縫堪えず、草摺切れて、朝
比奈は後ろへ転べども、五郎は少しも動かず。さてこそ、曾我時宗
は、朝比奈三郎には汀優りの大力とは、国の人々、知られけれ」
“อะซะฮินะคึงชายเสื้อเกราะของโทะโร 2 ชิ้นแต่โทะโรก็ไม่ไหวดึงแม้แต่น้อย...แม้จะคึง
สุดแรงแต่โทะโรก็ไม่สะทกสะท้าน อีกทั้งยังยืนหัวเราะเยาะ เมื่อถูกคึงด้วยแรงอัน
มหาศาล ในที่สุดตะเข็บเสื้อเกราะก็รับไม่ไหวจนชายเสื้อเกราะขาดออกเป็นผลให้อะซะฮิ
นะล้มไปด้านหลัง ทว่าโทะโรก็ยังคึงยืนนิ่งไม่ไหวคึง ด้วยเหตุนี้เองผู้คนแห่งดินแดนนี้
จึงรำลึกกันว่าโชะงะ โตะกิมุเนะเป็นผู้มีความสามารถกล้าเลิศเหนืออะซะฮินะ”¹⁰

มิเนโมะโตะได้กล่าวแสดงความคิดเห็นว่าการต่อสู้ประลองกำลังที่อะซะฮินะเป็นฝ่ายหกล้ม
ล้มไปนั้นสะท้อนว่าอะซะฮินะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ อะซะฮินะจึงมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเน้นภาพลักษณ์
ทางด้านพลังกำลังความสามารถของโทะโร เมื่อพิจารณาลักษณะการต่อสู้ข้างคึงเปรียบเทียบกับ
การต่อสู้ระหว่างมิเงตะคะกับโทะโมะเอะจะเห็นได้ว่าการที่ผู้เขียนเพิ่มเติมภาพของมิเงตะคะหกล้ม
ล้มกันกระแทกพื้นนั้นก็เพื่อต้องการเน้นภาพพลังกำลังและความสามารถของโทะโมะเอะเช่นเดียว

¹⁰ Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bungō Kenkyū*, 56: 46-47.

กับคำว่า“เทพผู้ทรงอำนาจ” ในเกมเปะอิเซอิซุอิกิ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ฝีมือความสามารถของโทะโมะเอะเหนือกว่ามิเงะตะคะทั้งในเกมเปะอิเซอิซุอิกิและบทละครโจริรูอย่างไรก็ตามมิเงะโมะโตะได้กล่าวว่าการดำเนินของมิเงะตะคะในเอกสารประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิเช่น อะสุมะกะงะมิได้กล่าวถึงมิเงะตะคะในฐานะผู้ที่มีกิตติศัพท์ความสามารถทางการรบขั้นสูง ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนได้อ้างอิงชื่อของมิเงะตะคะขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านจินตนาการถึงความสามารถของโทะโมะเอะที่เหนือกว่าแม้แต่ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสามารถและพลังกำลังมากที่สุดในยุคกลาง

จะเห็นได้ว่าในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องและบทละคร โจริรูต่างก็กล่าวถึงการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเช่นเดียวกัน โดยภาพรวมลักษณะการต่อสู้ดังกล่าวน่าจะสะท้อนถึงพลังกำลังที่แท้จริงของโทะโมะเอะที่สามารถต่อสู้เอาชนะฝ่ายศัตรูซึ่งเป็นบุรุษโดยไม่ต้องใช้อาวุธเป็นเครื่องช่วยแต่อย่างใด นอกจากนี้ประเด็นที่น่าสังเกตประการแรกคือในนิยายสงครามแต่ละเรื่องจะกล่าวถึงการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น กล่าวคือการเค็ดศิระฮอนคะในเฮอิเกะโมะโนะงะคะริ การประลองกำลังกับมิเงะตะคะในเกมเปะอิเซอิซุอิกิ ทว่าในบทละคร โจริรูการต่อสู้ทั้งสองครั้งเป็นการต่อสู้โดยใช้มือเปล่าทั้งสิ้น กล่าวคือการต่อสู้กับมิเงะตะคะโดยการประลองกำลังและต่อสู้กับอุชิคะโดยการเค็ดศิระฮอนคะ ในขณะที่ในบทละคร โนภาพลักษณ์ทางด้านพลังกำลังที่แท้จริงของโทะโมะเอะไม่ได้สะท้อนจากการต่อสู้โดยใช้มือเปล่าแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าวรรณกรรมที่เน้นภาพลักษณ์ด้านพลังกำลังที่แท้จริงของโทะโมะเอะอย่างเด่นชัดที่สุดคือบทละครโจริรู ประเด็นที่สองคือหากเปรียบเทียบลักษณะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าระหว่างการเค็ดศิระฮอนคะและการประลองกำลังจะเห็นได้ว่าการประลองกำลังเป็นการต่อสู้เพียงเพื่อหาผู้ชนะที่มีพลังกำลังเหนือกว่าว่าไม่ถึงขั้นเสียชีวิตดังเช่นการเค็ดศิระฮอนคะด้วยมือเปล่า ในขณะที่การเค็ดศิระฮอนคะเป็นลักษณะการต่อสู้ที่ต้องใช้ความสามารถทางการรบขั้นสูงที่มาจากพลังอำนาจอันมหาศาลเพื่อเอาชีวิตของฝ่ายตรงข้าม ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณกรรมที่สะท้อนฝีมือการรบโดยการเค็ดศิระฮอนคะเช่นในเฮอิเกะโมะโนะงะคะริและบทละคร โจริรูย่อมช่วยเน้นภาพลักษณ์ทางด้านความสามารถทางการรบขั้นสูงจากพลังกำลังที่แท้จริงของโทะโมะเอะได้ชัดเจนกว่าการประลองกำลังดังเช่นในเกมเปะอิเซอิซุอิกิ เมื่อนำข้อสังเกตทั้งสองประการมาพิจารณาประกอบกันจึงอาจสรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในบทละคร โจริรูสะท้อนพลังกำลังที่แท้จริงได้อย่างชัดเจนที่สุด

จากบทวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องต่างก็ใช้การต่อสู้กับศัตรูสะท้อนความสามารถของโทะโมะเอะทั้งสิ้น แตกต่างกันแต่เพียงวิธีการต่อสู้ที่ผู้เขียนแต่ละคนใช้ในการถ่ายทอดความสามารถของโทะโมะเอะ กล่าวคือเฮอิเกะโมะโนะงะคะริใช้วิธีการเค็ดศิระฮอนคะต่อสู้ด้วยมือเปล่า เกมเปะอิเซอิซุอิกิใช้วิธีทั้งการต่อสู้ด้วยอาวุธคาบสั้นและการประลองกำลัง บทละคร โนใช้การต่อสู้ด้วยอาวุธง้าว บทละคร โจริรูใช้การต่อสู้ด้วยมือเปล่าแต่เพียงเท่านั้น

ลักษณะการต่อสู้ดังกล่าวในแต่ละเรื่องต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนความสามารถของ โทะ โมะเอะ ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องที่สะท้อนฝีมือการรบอันเฉียบขาดและพลังกำลังอันมหาศาลคือ เรื่องเฮอิเกะ โมะ โนะงะตะริ เรื่องที่เน้นความสามารถจากพลังกำลังที่แท้จริงได้ชัดเจนที่สุดคือบทละคร โจรุริ เรื่องที่เน้นความสง่างามจากการใช้อาวุธร้ายรำต่อสู้คือบทละคร โน ในขณะที่เรื่องที่สะท้อนฝีมือทางการรบที่หลากหลายทั้งการใช้อาวุธและการใช้มือเปล่าคือเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิกิ บทสรุป

วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องต่างก็มีจุดร่วมกันคือการใช้กลวิธีการบรรยายและการต่อสู้กับฝ่ายศัตรูควบคู่กันเพื่อสะท้อนความสามารถและพลังกำลังของ โทะ โมะเอะ อาจกล่าวได้ว่าการบรรยายเป็นเสมือนการกล่าวปูพื้นคุณสมบัติด้านความสามารถทางการรบของตัวละครหญิง โทะ โมะเอะที่เป็นเลิศเหนือกว่านักรบอื่น และการต่อสู้กับฝ่ายศัตรูทั้งโดยใช้อาวุธและมือเปล่า นั้นเป็นเสมือนภาพสะท้อนความสามารถทางการรบและพลังกำลังของ โทะ โมะเอะให้ผู้อ่านได้เห็น เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ภาพลักษณ์ด้านความสามารถของ โทะ โมะเอะยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์ด้านอื่นๆ เช่น ด้านสถานภาพของ โทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีผู้ปกป้อง โยะมิเนะกะ ด้านลักษณะนิสัยที่ขี้ดมั่นในวิถีการรบ เป็นต้น ประเด็นที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือในบทละคร โน และ โจรุริต่างใช้กลวิธีบรรยายความสามารถจากมุมมองของตัว โทะ โมะเอะเองซึ่งไม่ปรากฏในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องแต่อย่างใด คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการบรรยายความสามารถจากมุมมองของ โทะ โมะเอะเป็นวิธีการประพันธ์อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสะท้อนลักษณะนิสัยและความรู้สึกที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของนางโดยตรงได้ กล่าวคือในบทละคร โน การที่ โทะ โมะเอะ กล่าวถึงความสามารถของตนเองนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยการให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศซึ่งนำไปสู่จิตใจที่ขี้ดคิดซึ่งถือเป็นแก่นเรื่องของบทละคร โน ในขณะที่บทละคร โจรุริ การกล่าวถึงความสามารถของตนเองเป็นไปเพื่อการให้กำลังใจภรรยาหลวงซึ่งสะท้อนลักษณะนิสัยที่นางเป็นผู้มีความเห็นอกเห็นใจสตรีเช่นเดียวกัน

3. สถานภาพ

หากกล่าวถึง โทะ โมะเอะ สถานภาพที่คนทั่วไปมักจะคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือสถานภาพนักรบสตรี สิ่งนี้อาจชี้ได้ถึงอิทธิพลที่ได้รับมาจากตำนานในท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในงานวรรณกรรม จนอาจกล่าวได้ว่าสถานภาพของนักรบสตรีอยู่คู่กับภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ สถานภาพอื่นๆอันได้แก่ ภรรยาของ โยะมิเนะกะ ภรรยาของวะคะ โยะมิโมะริ มารดาของอะซะฮินะ โยะมิอิเคะ หญิงรับใช้ พี่น้องร่วมแม่กับ โยะมิเนะกะ แม่ชีและมิโกะ ต่างก็ถูกกล่าวไว้ในงานวรรณกรรมเหมือนและแตกต่างกันไป ผู้วิจัยจึงจะขอกกล่าวถึงสถานภาพของ โทะ โมะเอะโดยเรียงจากสถานภาพที่ปรากฏในงาน

วรรณกรรมจากมากไปน้อยดังนี้

- ก. นักรบสตรี
- ข. ภรรยาน้อยของโยะฉินะกะ
- ค. ภรรยาของวะคะ โยะฉิโมะริ
- ง. มารดาของอะชะฮินะ
- จ. หญิงรับใช้
- ฉ. พี่น้องร่วมแม่นม
- ช. มิโกะ
- ซ. แม่ชี

ก. นักรบสตรี

ภาพลักษณ์ของนักรบสตรีปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอย่างชัดเจนซึ่งสะท้อนจากทั้งประเด็นรูปลักษณะภายนอกจากการแต่งกายด้วยชุดเกราะ อาวุธและพาหนะม้า ความสามารถทางการรบและลักษณะนิสัยกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จงรักภักดีในแบบนักรบที่มีต่อนาย ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในฐานะนักรบสตรีเป็นสถานภาพที่มีความโดดเด่นมากที่สุด อีกทั้งยังอาจเป็นเสมือนตัวแทนของภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงโทะ โมะเอะที่ปรากฏในวรรณกรรมทุกเรื่อง

บทบาทที่ถือเป็นจุดร่วมในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องซึ่งมาพร้อมกับสถานภาพนักรบสตรีก็คือบทบาทผู้ต่อสู้เพื่อปกป้องโยะฉินะกะผู้เป็นนาย รวมทั้งความปรารถนาที่จะได้ตายร่วมกับนายในสนามรบ ทว่าเนื่องจากคำสั่งของนายทำให้นางไม่อาจทำได้จึงใจปรารถนา ความปรารถนาที่ต้องการตายร่วมกับนายนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอย่างไม่มีข้อสงสัย หากแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่คำสั่งของโยะฉินะกะเช่นใดจึงทำให้นางตัดสินใจล้มเลิกความปรารถนาดังกล่าวและหันหลังจากสนามรบไป และคำสั่งนั้นสะท้อนบทบาทใดบ้างของโทะ โมะเอะ ผู้วิจัยจึงได้หยิบยกคำสั่งของโยะฉินะกะรวมทั้งปฏิกริยาของโทะ โมะเอะในยามที่นางได้รับคำสั่งนั้นในแต่ละเรื่องมาวิเคราะห์ดังนี้

1) เอะอิเกะโมะโนะงะตะริ

ในงานวิจัยของโนะคะ ชะบุริได้วิเคราะห์คำสั่งของโยะฉินะกะที่กล่าวว่า “เข้าเป็นผู้หญิง ฉะนั้นจงรีบหนีไปที่ไหนสักแห่งเถิด” ในอะอิเกะโมะโนะงะตะริว่าสามารถตีความได้ถึงความรักที่

มีต่อโทะโมะเอะ¹¹ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวอาจเป็นการขาค่อการตีความถึงประเด็นความรัก เนื่องจากสถานภาพที่กล่าวถึงในเฮะอิเกะ โมะ โนะเงะตะรินั้น ไม่ปรากฏสถานภาพคนรักแต่อย่างใด นอกจากนี้คำพูดของโยะฉินะกะที่กล่าวว่า “หากข้าจะต้องตายด้วยน้ำมือผู้อื่นแล้วละก็ ข้าก็จะฆ่าตัวตาย” อาจตีความได้ถึงลักษณะนิสัยอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในแบบนักรบที่กล้าเผชิญต่อความตายของโยะฉินะกะ

สำหรับปฏิกริยาของโทะโมะเอะที่นางตัดสินใจเข้าต่อสู้เพื่อแสดงฝีมือเป็นครั้งสุดท้ายอาจสะท้อนได้ถึงลักษณะนิสัยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแบบนักรบเฉกเช่นเดียวกับผู้เป็นนายที่ไม่หวั่นเกรงความตายดังที่กล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าทั้งโยะฉินะกะและโทะโมะเอะมีคุณสมบัติความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแบบนักรบไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน แม้ว่าโทะโมะเอะจะอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากลา ทว่าโทะโมะเอะก็คงตระหนักได้ถึงการปกป้องรักษาเกียรติศักดิ์นักรบของโยะฉินะกะผู้เป็นนายในฐานะหน้าที่อันสำคัญของนักรบซึ่งทำให้โทะโมะเอะตัดสินใจออกจากสนามรบไปโดยโยะฉินะกะไม่ได้มอบหมายภารกิจหรือคำสั่งเสียใดแก่โทะโมะเอะ ฉากการจากลาในเฮะอิเกะ โมะ โนะเงะตะริจึงน่าจะสะท้อนถึงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในจิตใจของทั้งผู้เป็นนายและนักรบ อีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของโทะโมะเอะในฐานะผู้ปกป้องซึ่งมิใช่เพียงเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้เป็นนายแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงเกียรติศักดิ์นักรบของผู้เป็นนายไว้ด้วยเช่นกัน

2) เกมเปะอิเซอิซุอิชิ

คำสั่งของโยะฉินะกะในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิชิมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องเฮะอิเกะ โมะ โนะเงะตะริ ทว่าส่วนที่แตกต่างกันคือความอับอายอันเนื่องมาจากคำครหา รวมทั้งบทบาทผู้ปกป้องรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์นักรบของผู้เป็นนายไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้โทะโมะเอะตัดสินใจออกจากสนามรบ หากแต่เป็นเพราะภารกิจคำสั่งเสียของโยะฉินะกะที่ให้นางไปเล่าเรื่องและสวดมนต์ ฉะนั้นประเด็นที่น่าสนใจจึงอยู่ที่คำสั่งเสียสุดท้ายทั้ง 2 ประการของโยะฉินะกะนั้นมีความสำคัญอย่างไรจึงทำให้โทะโมะเอะตระหนักถึงความสำคัญนั้นและออกจากสนามรบไป ภารกิจประการที่ 1 การเล่าเรื่องนั้นอาจตีความได้เป็น 2 แง่มุม กล่าวคือแ่งมุมที่ 1 ซึ่งให้เห็นถึงความคิดถึงถิ่นเกิดหรือคนที่บ้านเกิดที่โยะฉินะกะได้จากมานาน ฉะนั้นโยะฉินะกะอาจเพียงปรารถนาให้โทะโมะเอะเป็นผู้ส่งข่าวสารการรบ รวมทั้งวาระสุดท้ายของตนเองเท่านั้น แ่งมุมที่ 2 คือโยะฉินะกะปรารถนาให้โทะโมะเอะเล่าวีรกรรมหรือเรื่องราวของตนให้คนที่บ้านเกิด สิ่งนี้อาจสะท้อนได้ถึงความกังวลใจต่อชื่อเสียงที่เกรงว่าจะถูกผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่บ้านเกิดของตนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ที่มีใจคิดหักหลังตระกูลเกินฉิ ซึ่งคำครหานั้นย่อมทำให้ดวงวิญญาณของตนเองไม่

¹¹ Noda Sayuri, "Tomoe Zō No Kēsē," *Tamamo* 33 (August 1997): 45.

สามารถสงบลงได้ ในทางตรงกันข้ามการเล่าเรื่องสรรเสริญยกย่องความดีและกราบไหว้ดวง
วิญญาณในฐานะวีรบุรุษหรือเทพยดามเป็นวิถีทางที่ทำให้ดวงวิญญาณของโยะฉินะกะไปสู่สุคติได้
ฉะนั้นคำสั่งเสียที่โยะฉินะกะให้นางกลับไปบ้านเกิดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวรวมทั้งสวดมนต์นั้นต่างก็
มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันคือเพื่อให้วิญญาณของโยะฉินะกะไปสู่สุคติ สิ่งนี้น่าจะเป็นความ
ปรารถนาที่แท้จริงของโยะฉินะกะที่อยู่ภายใต้ภารกิจทั้งสองประการซึ่งโทะโมะเอะก็คงตระหนัก
ได้เช่นกัน

โดยสรุปจากคำสั่งเสียในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิสะท้อนบทบาทของโทะโมะเอะในฐานะผู้
ถ่ายทอดเรื่องราว ผู้สวดมนต์หรือผู้บูชาดวงวิญญาณ นอกจากนี้บทบาทดังกล่าวยังมีอิทธิพลต่อบท
ละครในเรื่อง “โทะโมะเอะ” และโจริเรื่อง “อิระงะนะเซอิซุอิกิ” อย่างมากซึ่งผู้วิจัยจะขอกเล่าใน
หัวข้อถัดไป

นอกจากนี้หากพิจารณางานวิจัยของโนะคะที่กล่าวถึงความรักที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำสั่งของ
โยะฉินะกะที่ให้นางออกจากสนามรบในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิจะเห็นได้ว่าการตีความนั้นมีความ
เป็นไปได้เนื่องจากในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิปรากฏสถานภาพของโทะโมะเอะในฐานะภรรยาที่อยู่
ด้วย ทว่าความรู้สึกนั้นคงมิใช่ความรักฉันทามีภรรยาประการเดียวหากแต่ยังกินความไปถึงความ
ผูกพันอันลึกซึ้งยาวนานในฐานะพี่น้องร่วมแม่นมด้วยเช่นกัน สิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
โยะฉินะกะมอบความไว้วางใจให้โทะโมะเอะทำภารกิจอันสำคัญยิ่ง กล่าวคือการทำให้ดวง
วิญญาณของตนเองไปสู่สุคติ

3) บทละครในเรื่อง “โทะโมะเอะ”

หากพิจารณาจากการจากลาในบทละครโนจะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทละครโน
กับนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิอย่างชัดเจน ประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือบทบาท
ผู้ปฏิบัติตามภารกิจคำสั่งเสียของผู้เป็นนายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นางยอมออกจากสนามรบไป
ถึงแม้ว่าเนื้อหาคำสั่งเสียนั้นจะแตกต่างกันก็ตาม กล่าวคือในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิคำสั่งเสียนั้นคือการ
บอกเล่าเรื่องราวและสวดมนต์ ส่วนในบทละครโนคำสั่งเสียนั้นคือการนำของคูต่างหน้ากลับไป
บ้านเกิด อย่างไรก็ตามสาระสำคัญนั้นอยู่ตรงที่ความไว้วางใจที่นางได้รับให้เป็นตัวแทนของโยะฉินะ
กะ ประเด็นถัดไปคือการที่นางเล่าเรื่องราวของโยะฉินะกะให้พระธุดงค์ฟังและขอให้พระสวด
มนต์ในบทละครโนอาจเชื่อมโยงได้กับภารกิจเล่าเรื่องราวของผู้เป็นนายและการสวดมนต์ตามคำสั่ง
เสียของโยะฉินะกะในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ ยิ่งไปกว่านั้นการที่โทะโมะเอะขอให้พระสวด
มนต์เพื่อให้เทพโยะฉินะกะพ้นจากความทนต์ทุกข์ทรมาณจากการสิ้นบุญในบทละครโนยังมี
ความสัมพันธ์กับความปรารถนาที่ต้องการให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นนายไปสู่สุคติดังเช่นในเก็ม
เปะอิเซะอิซุอิกิ

ปฏิภินิยาทางความรู้สึกของ โทะ โมะเอะที่มีต่อคำสั่งของ โยะมิเนะกะนอกเหนือจาก ความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ดังที่ปรากฏในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องแล้ว ผู้เขียนบทละคร โนะ ได้เพิ่มความรู้สึกแค้นใจอันเนื่องมาจากการที่นางไม่อาจตายร่วมกับนายในสนามรบ และการปลงอนิจจัง ต่อความไม่จริงซ่งยื่นของชื่อเสียงเกียรติยศ ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าประเด็นเรื่องการปลงอนิจจังในบท ละคร โนะ นี้แตกต่างจากในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิโดยสิ้นเชิง กล่าวคือในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิ โยะมิเนะกะ รู้สึกปลงอนิจจังยามเมื่อได้เห็นคอกของอุชิคะที่ถูก โทะ โมะเอะตัดและตระหนักได้ว่าวาระสุดท้าย ของคนกำลังใกล้มาถึง ในขณะที่ในบทละคร โนะ โทะ โมะเอะเป็นผู้ที่รู้สึกปลงอนิจจังจึงได้ขอให้ พระสวคมนตรีให้ดวงวิญญาณของตนหลุดพ้นจากความรู้สึกแค้นใจและจิตใจที่ยึดติดกับชื่อเสียงใน ครั้งที่มีชีวิตอยู่

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าบทละคร โนะ ได้อ้างอิงนิยายสงครามเรื่องเกมเปะอิเซะอิซุอิกิมา หลายประเด็นและได้แต่งเพิ่มขึ้นมาบางส่วน อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นมาเปรียบเสมือน ส่วนเติมเต็มที่ทำให้ผู้อ่านจินตนาการได้ถึงความรู้สึกภายในจิตใจของ โทะ โมะเอะ มุมมองของ โทะ โมะเอะที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง โยะมิเนะกะ และ โทะ โมะเอะที่ยังคงต่อเนื่องไปถึงชาติภพอื่น

4) บทละครโจรุริเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ”

บทละคร โจรุริเป็นเรื่องเดียวที่ไม่ปรากฏฉากการจากลาระหว่าง โยะมิเนะกะกับ โทะ โมะเอะ โดยกล่าวเพียงว่า “คำสั่งของผู้เป็นนายทำให้ความปรารถนาที่จะติดตามนายไม่เป็น ผล” ฉะนั้นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่เหตุใดผู้เขียนจึงละฉากการลาจาก ซึ่งรวมไปถึงคำสั่งที่ให้นาง ออกจากสนามรบและคำสั่งเสียของ โยะมิเนะกะ ผู้วิจัยจึงได้ตีความกรณิดังกล่าวเป็น 2 ประการ ประการแรกคือความสัมพันธ์ระหว่าง โยะมิเนะกะและ โทะ โมะเอะ กล่าวคืออาจเป็นไปได้ว่าแม้ว่า ในบทละคร โจรุริจะกล่าวถึงสถานภาพของ โทะ โมะเอะในฐานะภรรยาที่ยอมและมารดาของ เลือดเนื้อเชื้อไขของ โยะมิเนะกะอย่างชัดเจน ทว่าผู้เขียนอาจต้องการที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ในทางปฏิบัติ อาทิเช่นบทสนทนาตอบโต้โดยตรงซึ่งสะท้อนนัยยะถึงความรักหรือความผูกพันอัน ลึกซึ้งดังเช่นในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิ ยิ่งไปกว่านั้นผู้เขียนอาจไม่ต้องการสะท้อนถึงความรู้สึกด้านลบ ในเชิงต่อต้านหรือความแค้นใจของ โทะ โมะเอะดังเช่นในบทละคร โนะ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นอาจ วิเคราะห์ได้ถึงอิทธิพลของแนวความคิดด้านสถานภาพสตรีในสังคมสมัยเอโดะ กล่าวคือสถานภาพ สตรีถูกมอบบทบาทให้เน้นหนักไปที่บทบาทในเชิงสังคมที่มีต่อครอบครัว อาทิเช่นภรรยาและ มารดาที่ดี การแสดงออกทางด้านความรู้สึกโดยการตัดพ้อต่อว่าฝ่ายชายผู้เป็นทั้งนายและสามีย่อม เป็นการไม่เหมาะสมดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ประเด็นที่สองคือผู้เขียนอาจพยายามเน้น ความสัมพันธ์ในฐานะนายกับนักรบอันใกล้ชิดมากกว่าสถานภาพอื่นใด แม้ว่าในเนื้อเรื่องจะไม่ได้

กล่าวถึงคำสั่งเสียจากปากของโยะฉินะกะต่อโทะโมะเอะ อย่างไรก็ตามบทบาทผู้เปิดเผยความเป็นจริงจนผู้เป็นนายพันจากมลินยอมสะท้อนถึงภารกิจอันสำคัญในฐานะนักรบที่ดีที่พึงมีต่อนาย นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาได้ว่าภารกิจการเปิดเผยความจริงยอมทำให้ดวงวิญญาณของนายไปสู่สุคติ เสมือนภารกิจการถ่ายทอดเรื่องราวและการสวดมนต์ดังเช่นที่ปรากฏในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ ยิ่งไปกว่านั้นจากผลแห่งการกระทำของโทะโมะเอะที่ทำให้โยะฉินะกะยอมให้ดวงวิญญาณของโยะฉินะกะได้กลายเป็นเทพแห่งนักรบนั้นยังอาจตีความได้ถึงความสัมพันธ์กับสถานภาพเทพของโยะฉินะกะในบทละคร โนะได้เช่นเดียวกัน

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการละฉากการจากลาในบทละคร โจรุริสะท้อนทั้งจุดที่เหมือนและแตกต่างกันกับวรรณกรรมเรื่องอื่น จุดต่างคือผู้เขียนบทละคร โจรุริไม่ต้องการเน้นการแสดงออกถึงความรู้สึกอันลึกซึ้งของทั้งคู่ในทางปฏิบัติ จุดเหมือนคือภารกิจเปิดเผยความจริงในบทละคร โจรุริอาจเป็นผลให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นนายไปสู่สุคติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งเสียของผู้เป็นนายในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและการขอให้พระสวดมนต์ในบทละคร โนะ

ปฏิกริยาของโทะโมะเอะแม้จะไม่มีปรากฏให้เห็นในฉากการจากลาต่อหน้าโยะฉินะกะ ทว่าความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์ภายหลังจากที่นางออกจากสนามรบ รวมทั้งความตกใจจนสิ้นสติ เมื่อได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของผู้เป็นนายก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าผู้เขียนจะละฉากการลาจากไปทว่าความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ของโทะโมะเอะที่มีต่อโยะฉินะกะก็ยังคงมีปรากฏเช่นเดียวกับวรรณกรรมเรื่องอื่น

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมถึงการละฉากการจากลาแต่ทว่ายังคงไว้ซึ่งการบรรยายปฏิกริยาทางความรู้สึกของโทะโมะเอะในบทละคร โจรุริอาจวิเคราะห์ได้ว่าผู้เขียนบทละคร โจรุริพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความรู้สึกอันลึกซึ้งที่ฝ่ายชายมีต่อฝ่ายหญิง ซึ่งหากพิจารณาไปถึงสถานภาพอื่นของโทะโมะเอะในฐานะภรรยาบ่อย รวมทั้งเปรียบเทียบกับบทจากลาระหว่างโยะฉินะกะกับยะมะบุกิภรรยาหลวงก็อาจนำไปสู่ข้อสรุปได้ว่าผู้เขียนอาจไม่ต้องการเน้นความสัมพันธ์ในเชิงความรักซ้อนกับหน้าที่นักรบ รวมทั้งไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างโยะฉินะกะกับโทะโมะเอะภรรยาบ่อยลึกซึ้งเกินกว่าความรักที่มีต่อภรรยาหลวงก็เป็นได้

โดยสรุปบทบาทหลักของโทะโมะเอะที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องก็คือสถานภาพนักรบสตรีผู้ปกป้องโยะฉินะกะผู้เป็นนาย นอกเหนือจากนั้นบทบาทสำคัญอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและบทละครทั้งสองเรื่องก็คือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและผู้สวดมนต์หรือขอให้สวดมนต์ทั้งในฐานะที่เป็นคำสั่งเสียและไม่ใช่คำสั่งเสียของโยะฉินะกะ ทั้งนี้ในงานวิจัยของมิสุยะระได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวกับชื่อของโทะโมะเอะ โดยสันนิษฐานว่าคำว่า “โทะเส็น” ที่ปรากฏท้ายชื่อของโทะโมะเอะว่าอาจมีที่มาจากคำว่า “โทะเสะ” Gose (警女) สตรีตาบอดผู้เดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อถ่ายทอดเล่าเรื่องราวซึ่งหนึ่งในเรื่องที่

พวกนางเล่าก็ปรากฏเรื่องของโทะโมะเอะอยู่ด้วย ในขณะที่เล่าเรื่องพวกนางก็อาจเรียกชื่อตนเองว่า “โทะโมะเอะ โทะเส็น” หนึ่งว่าเป็นเรื่องราวของตนเอง¹² ฉะนั้นชื่อ โทะเส็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากสตรีโทะเสะจึงอาจเป็นภาพสะท้อนถึงความโดดเด่นของบทบาทของโทะโมะเอะในฐานะผู้ถ่ายทอดเรื่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงชื่อของโทะโมะเอะที่ได้เปลี่ยนเป็น “โทะโมะเอะ โทะเส็น” ในบทละครโจรริและได้กลายเป็นที่รู้จักในปัจจุบันยังอาจชี้ได้ว่าในความคิดของคนในสมัยหลังตั้งแต่สมัยเอโดะเป็นต้นมาบทบาทในฐานะผู้ถ่ายทอดเรื่องราวได้กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของสถานภาพนักบวชสตรีผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถ

ข. ภรรยาน้อยของโยะฉินะกะ

สถานภาพของโทะโมะเอะในฐานะภรรยาน้อยของ โยะฉินะกะถูกกล่าวถึงโดยผ่านมุมมองของฝ่ายศัตรูในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิกิและบทละครโจรริ ทว่าบทบาทและความโดดเด่นของสถานภาพของภรรยาน้อยมีความแตกต่างกันดังนี้

ประเด็นแรกคือสถานภาพภรรยาน้อยของ โยะฉินะกะในเกมเปะอิเซอิซุอิกิมีบทบาทเป็นแรงจูงใจทำให้ฝ่ายศัตรูอยากเอาชนะ โทะโมะเอะ ในขณะที่ในบทละครโจรริสถานภาพภรรยาน้อยสะท้อนกิตติศัพท์ของ โทะโมะเอะที่เป็นที่รู้จักในหมู่ศัตรูมิใช่เพียงด้านความสามารถแต่เพียงเท่านั้น

ประเด็นที่สองคือในเกมเปะอิเซอิซุอิกิความผูกพันตั้งแต่เมื่อครั้งเยาว์วัยในฐานะพี่น้องซึ่งปนไปด้วยความรักฉันสามีภรรยาสะท้อนในคำพูดจากฉากการจากลา ในขณะที่ในบทละครโจรริไม่ปรากฏฉากการจากลาระหว่าง โยะฉินะกะกับโทะโมะเอะดังที่ได้กล่าวข้างต้น ปรากฏแต่เพียงฉากรำลึกระหว่าง โยะฉินะกะกับยะมะบุกิภรรยาหลวง ซึ่งสะท้อนความผูกพันอาลัยอาวรณ์ในฐานะสามีภรรยาอย่างเด่นชัด สิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การแสดงออกซึ่งความรักความผูกพันในฐานะสามีภรรยา ระหว่าง โยะฉินะกะกับโทะโมะเอะในบทละครโจรริถูกลดทอนลงไป ฉะนั้นแม้ว่าในเกมเปะอิเซอิซุอิกิและบทละครโจรริ โทะโมะเอะจะมีสถานภาพเป็นภรรยาน้อยเช่นเดียวกัน ทว่าบทบาทและความสัมพันธ์ในแง่ความรักจากเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิกิมีความโดดเด่นกว่าบทละครโจรริอย่างเด่นชัด

ค. ภรรยาของวะคะ โยะฉิโมะริ

สถานภาพภรรยาของวะคะ โยะฉิโมะริปรากฏในเกมเปะอิเซอิซุอิกิกับบทละครโจรริเช่นเดียวกับสถานภาพภรรยาน้อยของ โยะฉินะกะ ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวในบทที่ 2 ถึงตำนานของ

¹² Mizuhara Ichi, “Tomoe No Densetsu-Setsuwa,” *Kaishaku To Kanshū* 32 (July 1967): 203.

ตระกูลวะคะว่าเป็นตระกูลที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีคามเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอุระ โยะมิอะกิระ บิดาของวะคะ โยะมิโมะริ ทั้งนี้มีนะโมะโตะ เค็นอิชิโร ได้กล่าวถึงกิตติศัพท์ของตระกูลมีอุระโดย อังอิงวรรณกรรมเรื่อง “อะซะฮินะ” Asahina (朝比奈) ว่า

「このみうらの一門は、いづれも人にすぐれて、力もつよく、心もたけかりし」

“ตระกูลมีอุระมีฝีมือสูงส่งเหนือผู้ใด พลังกายก็แข็งแกร่ง จิตใจก็เข้มแข็ง”

นอกจากนี้ตำนานความเข้มแข็งของวะคะก็ได้ปรากฏในหนังสือเก็มบุงงุนโฌ Gembungunshō (見聞軍抄) ดังนี้

「和田合戦にをひて。御所の門を。ただ一人して、押やぶりたるハ、鬼神よりも勝れたり」

“ในสงครามวะคะ (วะคะ โยะมิโมะริ) ได้ฟังประตูพระราชวังเพียงลำพัง ความสามารถเหนือกว่าเทพผู้ทรงอำนาจ”¹³

จากวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่าตระกูลวะคะได้สืบทอดความเข้มแข็งเรื่อยมา ประเด็นที่น่าสนใจที่ปรากฏในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละคร โจรุริอยู่ที่เหตุใดวะคะจึงขอ โทะโมะเอะไปเป็นภรรยา สาเหตุที่ขอนางไปเป็นภรรยาในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนั้นต่างก็มีความแตกต่างกันดังนี้

ประเด็นแรกคือในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิภายหลังจากที่วะคะ โยะมิโมะริเห็นรูปร่างลักษณะภายนอกที่ดูงามสง่าและจิตใจที่ดูเข้มแข็งของ โทะโมะเอะ วะคะก็ได้เอ่ยขอชีวิตนางไว้ไม่ให้ถูกประหาร โดยได้ยกเรื่องความจงรักภักดีตั้งแต่ครั้ง โยะมิอะกิระบิดาของตนได้รับใช้ โยะริโตะโมะ ในขณะที่บทละคร โจรุริวะคะไม่ได้เอ่ยขอชีวิตนางต่อ โยะมิที่ซุนะแต่อย่างใด เนื่องจากความจริงได้เปิดเผยออกมาแล้วว่า โยะมินะกะและนางไม่ได้มีความผิดคิดคดหักหลัง ฉะนั้นการที่นางไม่ต้องอาญาจึงไม่ได้มีสาเหตุจากที่วะคะเอ่ยขอนางไปเป็นภรรยาดังเช่นในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ

ประเด็นที่ 2 คือสาเหตุที่วะคะขอ โทะโมะเอะไปเป็นภรรยา ในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ วะคะต้องการให้นางเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสืบทอดตระกูลต่อไป การกระทำดังกล่าวสะท้อนได้ถึงการยอมรับในพลังกำลังและความสามารถของ โทะโมะเอะ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการสืบทอดความแข็งแกร่งของตระกูลวะคะของตนเอง กล่าวคือ โยะมิโมะริต้องการให้นางเป็นส่วนหนึ่งที่จะสืบทอดสายเลือดของผู้มีกำลังมหาศาลของตระกูลมีอุระ ในขณะที่บท

¹³ Minamoto Kenichirō, “Tomoe No Henbō,” *Nihon Bungo Kenkyū*, 56: 56.

ละคร โจรริได้กล่าวว่าโทะ โมะเอะมีเลือดเนื้อเชื้อไขของ โยะฉินะกะอยู่จึงต้องการขอนางไปเป็นภรรยา การกระทำของวะคะในบทละคร โจรริอาจตีความได้ถึงจิตใจของวะคะที่มีความเห็นอกเห็นใจสตรีที่ต้องสูญเสียสามี รวมทั้งการยอมรับในความสามารถและพลังกำลังของโทะ โมะเอะ และ โยะฉินะกะซึ่งย่อมจะให้เลือดเนื้อเชื้อไขที่มีความสามารถเฉกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นประเด็นที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือในบทละคร โจรริการขอนางไปเป็นภรรยาไม่ได้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการสืบทอดสายเลือดผู้มีพลังกำลังมหาศาลของตระกูลมิอูระดังเช่นเกมเปะอิเซะอิซุอิกิ

ประเด็นที่ 3 คือในบทละคร โจรริสถานภาพสุดท้ายที่โทะ โมะเอะได้รับคือภรรยาของวะคะ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าวปิดฉากเรื่องราวของโทะ โมะเอะ โดยสะท้อนภาพการครองคู่กับวะคะอย่างมีความสุข ในขณะที่ในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิสถานภาพภรรยาของวะคะไม่ใช่สถานภาพสุดท้ายของโทะ โมะเอะ ทว่าเป็นสถานภาพแม่ชีผู้สวดมนต์ให้กับบุคคลรอบข้างตลอดบั้นปลายชีวิต

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าผู้เขียนบทละคร โจรริไม่ได้เน้นภาพลักษณ์ของวะคะในฐานะผู้ช่วยชีวิตของโทะ โมะเอะ ทว่าเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของโทะ โมะเอะ ในฐานะสตรีคนหนึ่งเติมเต็มไปด้วยชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไปด้วยพ่อแม่ลูกมากกว่าที่จะให้ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของผู้สืบทอดพลังกำลังมหาศาลของตระกูลของวะคะดังเช่นเรื่องเกมเปะอิเซะอิซุอิกิ

ง. มารดาของอะชะฮินะ

สถานภาพมารดาของอะชะฮินะเป็นสถานภาพอีกประการหนึ่งที่ปรากฏทั้งในเรื่องเกมเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละคร โจรริ อย่างไรก็ตามสถานภาพมารดาของอะชะฮินะในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้มีบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งตัวแปรหลักก็คือบิดาของอะชะฮินะ การกำหนดให้อะชะฮินะเป็นบุตรชายกล่าวคือเป็นตัวแทนสืบทอดสายเลือดผู้ใดนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตีความเจตนาของผู้แต่งที่มีต่อบทบาทของโทะ โมะเอะ กล่าวคือในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิอะชะฮินะเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์สถานภาพใหม่ของโทะ โมะเอะระหว่างโทะ โมะเอะกับวะคะ อีกทั้งภาพลักษณ์ของอะชะฮินะที่มีความสามารถยังสะท้อนถึงการเชื่อมโยงภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในฐานะสตรีผู้มีพลังกำลังและผู้ให้กำเนิดไว้ด้วยกัน¹⁴ ดังที่กล่าวในเนื้อเรื่องว่า “อะชะฮินะได้สืบทอดพลังกำลังของผู้เป็นมารดา”

ในบทละคร โจรริอะชะฮินะเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์กับสถานภาพเก่าของโทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะซึ่งอาจตีความได้ว่าผู้แต่งบทละคร โจรริตั้งใจให้อะชะฮินะเปรียบเสมือนตัวแทนสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันขาดหายไประหว่างโทะ โมะเอะและ โยะฉินะกะดังชื่อของ

¹⁴ Ibid., p.62.

“อะชะฮินะ” ซึ่งมีที่มาจากอะชะฮิ โยะฉินะกะผู้เป็นบิดา รวมทั้งการใช้คำว่า “เลือดเนื้อเชื้อไข” Tane (種) ของโยะฉินะกะดังที่ปรากฏในเรื่อง นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปก็คือในบทละคร โจรุริอะชะฮินะยังไม่ได้ถือกำเนิดออกมา ด้วยเหตุนี้ในบทละคร โจรุริจึงไม่ปรากฏภาพลักษณ์ของอะชะฮินะในด้านพลังกำลังอันเข้มแข็งดังเช่นมารดา ซึ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในฐานะมารดาของอะชะฮินะไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดพลังกำลังให้แก่บุตรดังเช่นเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้ว่าโทะโมะเอะจะได้รับสถานภาพใหม่โดยเป็นภรรยาของวะคะและมีความสุขในครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อข้างต้น ทว่าอะชะฮินะในครรภ์ของโทะโมะเอะก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานภาพเดิมของนางในฐานะภรรยาของ โยะฉินะกะ

โดยสรุปสถานภาพมารดาของอะชะฮินะสะท้อนบทบาทของผู้ให้กำเนิดเช่นเดียวกัน หากแต่ประเด็นที่แตกต่างกันอยู่ที่ผู้เขียนเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิต้องการให้นางมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดพลังกำลังของตนเองกล่าวคือเป็นตัวแทนของโทะโมะเอะ ในขณะที่ผู้เขียนบทละคร โจรุริต้องการให้นางมีบทบาทเป็นผู้ให้กำเนิดตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างโทะโมะเอะกับ โยะฉินะกะ

จ. หญิงรับใช้

สถานภาพหญิงรับใช้ปรากฏในเฮอิเกะโมะโนะงะตะริโดยตรงจากคำว่า “บินโจะ” ซึ่งถูกกล่าวควบคู่กับหญิงรับใช้อีกคนหนึ่งซึ่งชื่อว่า “ยะมะบุกิ” ในขณะที่ในเก็มเปะอิเซอิซุอิก็ได้กล่าวโดยอ้อมว่านางได้ทำหน้าที่ดูแลเหมือนเด็กรับใช้ อย่างไรก็ตามสถานภาพหญิงรับใช้จากนิยายสงครามทั้งสองเรื่องก็มิได้มีบทบาทเท่าใดนักเมื่อเปรียบเทียบกับสถานภาพอื่นๆ อาทิเช่น นักรบสตรีหรือภรรยาของโยะฉินะกะ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้ล่วงเลยสมัยมุโรมะชิไปจนถึงเอโดะ สถานภาพของหญิงรับใช้ก็ไม่มีปรากฏอีกต่อไป สิ่งนี้จึงน่าจะสะท้อนได้ถึงแนวความคิดโดยภาพรวมของผู้เขียนที่มีต่อสถานภาพของโทะโมะเอะ กล่าวคือผู้เขียนงานวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องต่างก็ต้องการเน้นถึงภารกิจในการปกป้องและการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของผู้เป็นนายมากกว่าบทบาทการรับใช้เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ประเด็นที่น่าสังเกตคือชื่อของยะมะบุกิที่ปรากฏในบทละคร โจรุริเช่นเดียวกัน หากแต่สถานภาพและบทบาทนั้นแตกต่างจากยะมะบุกิในเฮอิเกะโมะโนะงะตะริโดยสิ้นเชิง กล่าวคือในเฮอิเกะโมะโนะงะตะริยะมะบุกิอยู่ในฐานะเพียงหญิงรับใช้ ส่วนในบทละคร โจรุริถูกวางให้อยู่ในฐานะภรรยาหลวง นอกจากนี้ประเด็นด้านบทบาทของยะมะบุกิในฐานะหญิงรับใช้ในเฮอิเกะโมะโนะงะตะริก็ได้โดดเด่นเหนือหรือเทียบเท่าโทะโมะเอะเนื่องจากนางได้ล้มป่วยลงจนไม่สามารถติดตามโยะฉินะกะมาสงครามดังเช่นโทะโมะเอะได้ ในขณะที่บทบาทของยะมะบุกิในฐานะภรรยาหลวงในบทละคร โจรุริมีความโดดเด่นเหนือกว่าโทะโมะเอะซึ่งเป็นภรรยาผู้น้อยอย่าง

ชัดเจนดังที่กล่าวข้างต้น

ฉ. พี่น้องร่วมแม่นม

ถึงแม้ว่าบทบาทพี่น้องร่วมแม่นมจะปรากฏเพียงในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิทิกเท่านั้น ทว่าสถานภาพนี้มีบทบาทอย่างมาก เนื่องจากโทะโมะเอะได้นำมาตัวต่อหน้าฝ่ายศัตรูโดยกล่าวอ้างแต่เพียงสถานภาพพี่น้องร่วมแม่นมเท่านั้น รวมทั้งในฉากการจากลาโทะโมะเอะก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่เยาว์วัยที่อยู่เคียงข้าง โยะมิเนะกะตลอดมา ลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงการตระหนักถึงสถานภาพของตนเองในฐานะพี่น้องร่วมแม่นมซึ่งแตกต่างจากบทละครโนที่มีฉากแนะนำตัวเองในฐานะนักรบสตรี นอกจากนี้สถานภาพพี่น้องร่วมแม่นมยังมีบทบาทเป็นตัวชี้ถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างโทะโมะเอะกับ โยะมิเนะกะที่มีใช่เพียงความรักแบบหญิงชายทว่ายังมี ความผูกพันกันแบบพี่น้อง จึงอาจกล่าวได้ว่าสถานภาพและลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวในเรื่อง เกมเปะอิเซอิซุอิทิกทำให้ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่มีเรื่องใดเสมอเหมือน

ช. มิโกะ

สถานภาพมิโกะในบทละครโนนั้นสะท้อนบทบาทหลักๆ 2 ประการ คือ บทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของเทพ โยะมิเนะกะ และบทบาทผู้มานูชาสักการะและขอให้พระพุทธรูปสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญาณเทพ โยะมิเนะกะ ทั้งนี้ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะขอมุ่งไปที่การวิเคราะห์เฉพาะประเด็น บทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของเทพ โยะมิเนะกะ ส่วนประเด็นบทบาทผู้บูชาและสวดมนต์ให้แก่ดวงวิญญาณเทพ โยะมิเนะกะจะขอวิเคราะห์ในหัวข้อแม่ชีต่อไป

หากพิจารณางานวิจัยของมิสุซะระที่ได้กล่าวว่าเดิมที โโกะเสะสตรียุคเดินทางไปถ่ายทอดเรื่องราวที่ยังที่ต่างๆ นั้นสืบทอดมาจากมิโกะก็อาจวิเคราะห์ที่มาของสถานภาพมิโกะของ โทะโมะเอะ ในบทละครโนได้ว่าผู้แต่งบทละครโนได้นำบทบาทการถ่ายทอดเรื่องราวของ โทะโมะเอะในเกมเปะอิเซอิซุอิทิกมาผูกโยงกับมิโกะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโกะเสะและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบบทบาทการถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้ากับโลกของวิญญาณตามรูปแบบของบทละครโน ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า บทบาทมิโกะนั้นมิได้เป็นเพียงสถานภาพที่ผู้แต่งบทละครโนแต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงเท่านั้น หากแต่แท้จริงแล้วมิโกะและบทบาทการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไม่อาจ แยกจากกันได้

ซ. แม่ชี

ถึงแม้ว่าสถานภาพแม่ชีในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิทิกและสถานภาพมิโกะในบทละครโนจะเป็นสถานภาพที่ดูเหมือนเป็นเอกเทศน์จากกันโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากคำสั่งเสีย

ของ โยะฉนิะกะในเรื่องเกมเปะอิเซะอิซุอิกิก็อาจพิจารณาได้ว่าบทบาทของแม่ชีและมิโกะนั้นมีบางส่วนที่เชื่อมโยงกัน

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวในบทที่ 2 ว่าในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิสถานภาพของ โทะ โมะเอะะในฐานะแม่ชีได้สะท้อนบทบาทการสวมมนต์ให้แก่ โยะฉนิะกะเพื่อให้ดวงวิญญาณผู้เป็นนายไปสู่สุคติตามคำสั่งเสียของผู้เป็นนาย การกิจการสวมมนต์ตามคำสั่งเสียนั้นแม้จะไม่ปรากฏในบทละคร โท ทว่าหากพิจารณาจากการกระทำของ โทะ โมะเอะะในฐานะมิโกะที่มานูชาสักการะเทพ โยะฉนิะกะและขอให้พระรูดงค์สวมมนต์ให้ดวงวิญญาณของ โยะฉนิะกะสงบลงจะเห็นได้ว่ามีส่วนสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการกระทำของ โทะ โมะเอะะ ในฐานะมิโกะในบทละคร โท นั้นสะท้อนการอ้างอิงภารกิจตามคำสั่งเสียของ โยะฉนิะกะในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิมา โดยสรุปจุดร่วมของสถานภาพมิโกะกับแม่ชีก็คือการสวมมนต์บูชาดวงวิญญาณ โยะฉนิะกะซึ่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ดวงวิญญาณของ โยะฉนิะกะไปสู่สุคติเช่นเดียวกัน นอกจากนี้บทบาทการบูชาสวมมนต์ยังได้ส่งผลต่อบทบาทของ โทะ โมะเอะะในบทละคร โจรุริเช่นเดียวกัน กล่าวคือบทบาทของ โทะ โมะเอะะ ในฐานะผู้เล่าเรื่องราวเปิดเผยจิตใจที่แท้จริงของ โยะฉนิะกะอันเป็นผลให้ โยะฉนิทซุเนะภาวนาให้ดวงวิญญาณของ โยะฉนิะกะได้กลายเป็นเทพปกปักรักษานักรบและปรารณาจะสวมมนต์ให้ต่อไป

เป็นที่น่าสังเกตว่าบทบาทของ โทะ โมะเอะะ ในการบูชาสวมมนต์มักปรากฏควบคู่กับบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวดังจะเห็นได้ผ่านการกระทำของ โทะ โมะเอะะ ในสถานภาพนักรบสตรี และแม่ชีในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิ สถานภาพมิโกะในบทละคร โท และสถานภาพนักรบสตรีเชลยศึกในบทละคร โจรุริ สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าผู้เขียนวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องนี้ต่างก็มองเห็นความสำคัญของบทบาททั้งการเล่าเรื่องและการบูชาหรือสวมมนต์ในฐานะสิ่งที่จะทำให้ดวงวิญญาณผู้ตายสงบลงและไปสู่สุคติในที่สุด

บทสรุป

จากบทวิเคราะห์ข้างต้นสถานภาพที่มีความโดดเด่นและเป็นจุดร่วมของวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องคือสถานภาพนักรบสตรี สถานภาพนักรบสตรีจึงเป็นเสมือนสถานภาพที่เป็นพื้นฐานของภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะะ ในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ นอกจากสถานภาพนักรบแล้วอาจสรุปสถานภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาในวรรณกรรมแต่ละเรื่องตามลำดับได้ดังนี้ ในเกมเปะอิเซะอิซุอิกิมีสถานภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาถึง 6 ประการอันได้แก่ พี่น้องร่วมแม่นม หญิงรับใช้ ภรรยาน้อยของ โยะฉนิะกะ ภรรยาของวะคะ มารดาของอะซะฮินะ และแม่ชี บทละคร โจรุริมีสถานภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมา 3 ประการอันได้แก่ ภรรยาของวะคะ ภรรยาของวะคะ และมารดาของอะซะฮินะ ในเซะอิเกะ โมะ โนะเงะคะริมีเพียงสถานภาพเดียวที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือหญิงรับใช้ เช่นเดียวกับในบทละคร โท ที่มีเพียงสถานภาพมิโกะเท่านั้น จากผลสรุปจำนวนสถานภาพที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน

วรรณกรรมแต่ละเรื่องสะท้อนให้เห็นว่าสถานภาพในเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและบทละคร โจรุริมีความหลากหลาย ซึ่งอาจชี้ได้ถึงความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวควบคู่กับหน้าที่ในแบบนักรบ ส่วนสถานภาพในเรื่องเฮอิเกะโมะโนะงะคะริและบทละคร โนซึ่งมีความหลากหลายน้อยกว่านั้นอาจสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้เขียนที่มุ่งเน้นไปที่สถานภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานภาพนักรบ โดยละเว้นที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัว กล่าวคือในเฮอิเกะโมะโนะงะคะริสถานภาพหญิงรับใช้ควบคู่กับสถานภาพนักรบสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผู้เป็นนายทั้งการรับใช้เรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันในยามสงบและการร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ในยามสงคราม ในบทละคร โนการนำเสนอสถานภาพมิโกะควบคู่กับสถานภาพนักรบสะท้อนบทบาทของสตรีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวใน โลกวิญญาณให้ย้อนกลับไปสู่เรื่องราวเมื่อครั้งที่ตนมีชีวิตอยู่ในฐานะนักรบสตรี

นอกจากนี้หากพิจารณาลึกลงไปถึงรายละเอียดของบทบาทที่สะท้อนจากสถานภาพต่างๆ อาจสรุปได้ว่าบทบาทที่เป็นจุดร่วมในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องคือบทบาทนักรบผู้ปกป้องผู้เป็นนาย บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งซึ่งปรากฏในวรรณกรรม 3 เรื่อง อันได้แก่นิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิ บทละคร โน และ โจรุริคือบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้เป็นนาย บทบาทการถ่ายทอดเรื่องราวยังสามารถโยงไปถึงบทบาทการสวดมนต์ซึ่งหมายความว่ารวมทั้งบทบาทที่นางกระทำเองหรือก่อให้เกิดการกระทำนั้นจากตัวละครตัวอื่น นอกจากนี้บทบาทที่แม้จะสะท้อนจากวรรณกรรมเพียง 2 เรื่องทว่ามีความสำคัญอาจมองข้ามไปได้คือบทบาทสตรีผู้ให้กำเนิด จากบทวิเคราะห์เรื่องบทบาทจะสังเกตได้ว่าเรื่องที่สามารถรวบรวมบทบาทของ โทะ โมะเอะทั้งการปกป้องนาย การถ่ายทอดเรื่องราว การสวดมนต์ และการให้กำเนิดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดคือนิยายสงครามเรื่องเก็มเปะอิเซอิซุอิกิและบทละคร โจรุริเรื่อง “อิระงะนะเซอิซุอิกิ” เช่นเดียวกันกับการนำเสนอภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะซึ่งมีสถานภาพที่มีความหลากหลายดังที่กล่าวข้างต้น

4. ลักษณะนิสัย

ลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ในเชิงลักษณะภายในซึ่งอยู่ลึกที่สุดในบรรดาคุณลักษณะทั้ง 4 ประการนี้ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้มีได้มีการบรรยายออกมาโดยตรง หากแต่สะท้อนผ่านการบรรยายรูปลักษณะภายนอก ความสามารถทางการรบ สถานภาพ รวมทั้งลักษณะการกระทำและคำพูดของตัวละคร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอหยิบยกลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะเฉพาะประเด็นที่มีความโดดเด่นและเห็นได้อย่างชัดเจนในวรรณกรรมแต่ละเรื่องเท่านั้นขึ้นมาวิเคราะห์ ฉะนั้นลักษณะนิสัยบางประเด็นที่ผู้วิจัยไม่ยกขึ้นมาวิเคราะห์จึงไม่ได้หมายความว่าภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในเรื่องนั้นขาดลักษณะนิสัยหรือคุณสมบัติดังกล่าว หากแต่เป็นเพราะลักษณะนิสัยในเรื่องนั้นไม่ได้มี

ความโดดเด่นมากนัก ลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะที่ปรากฏในวรรณกรรม 4 เรื่องสามารถสรุปได้ดังนี้

- ก. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
- ข. ความจงรักภักดี
- ค. ความซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งการรบ
- ง. ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
- จ. การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติศักดิ์แห่งนักรบ
- ฉ. ความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน
- ช. การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี

ก. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวถือเป็นลักษณะนิสัยที่เป็นจุดร่วมของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ดังจะเห็นได้ว่าทุกเรื่องจะมีฉากที่นางเผชิญหน้ากับศัตรูในสนามรบโดยไม่ได้มีท่าทีหวั่นกลัว ไม่ว่าจะเป็นการควมม้าเข้าต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อโยะฉินะกะในเรื่องเฮอิเกะโมะโนะงะตะริ การขี่ม้านำกองทัพที่เหลือเพียง 7 คนเข้าต่อสู้ในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิ การต่อสู้กับกองทัพที่มาล้อมเพียงลำพังเพื่อเปิดโอกาสให้โยะฉินะกะปลิดชีพในบทละครโน และการเข้าต่อสู้กับฝ่ายข้าศึกเพียงลำพังเมื่อต้องถูกจับเป็นเชลยในบทละครโจรริ

ประเด็นที่น่าสังเกตคือฉากที่โทะโมะเอะเป็นเชลยซึ่งปรากฏในเรื่องเก็มเปะอิเซะอิซุอิ และบทละครโจรริ แม้ว่ารายละเอียดของโทะโมะเอะในฐานะเชลยศึกในวรรณกรรมสองเรื่องนี้จะมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือความกล้าหาญในจิตใจของโทะโมะเอะ กล่าวคือในเก็มเปะอิเซะอิซุอิโทะโมะเอะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเพียงพอที่จะเดินทางไปกระมะคุระเพียงลำพังตามคำสั่งของโยะริโตะโมะ ในบทละครโจรริภายหลังจากที่โทะโมะเอะถูกจับได้ระหว่างทาง แม้ว่าโทะโมะเอะจะถูกฝ่ายโยะฉินะกะสอบสวนเอาความผิด ทว่าโทะโมะเอะก็มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะเปิดเผยความจริงโดยไม่หวั่นเกรงว่าตนเองอาจต้องรับอาญาเป็นโทษตัดคอประหารชีวิตดังเช่นผู้เป็นนายก็ตาม

ข. ความจงรักภักดี

ความจงรักภักดีเป็นประเด็นลักษณะนิสัยอีกประการหนึ่งที่เป็นจุดร่วมของวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากฉากการจากลา การถ่ายทอดเรื่องราวและสวามนตร์ให้แก่โยะฉินะกะทั้งที่เป็นคำสั่งเสียและไม่ใช่คำสั่งเสีย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถี่กลงไปถึงรายละเอียดอาจจำแนกความจงรักภักดีของโทะโมะเอะได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 คือความจงรักภักดีที่ปนไปด้วยความปรารถนาส่วนตน ความจงรักภักดี

ดังกล่าวปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากปฏิกิริยาของ โทะ โมะเอะในเชิงปฏิเสธคำสั่งที่ โยะฉินะกะให้นางหนีไป ในเกมเปะอิเซะอิซุอิและบทละครโนได้สะท้อนเหตุปัจจัยของความปรารถนาของ โทะ โมะเอะที่จะได้ตายร่วมกับนายอย่างชัดเจน กล่าวคือในเกมเปะอิเซะอิซุอิความผูกพันที่มีมาแต่เยาว์วัยรวมทั้งความรักฉันทามีภรรยาทำให้นางปรารถนาจะอยู่เคียงข้างผู้เป็นนายตลอดไป ในบทละครโนวิถีแห่งความถูกต้องในมโนสำนึกของ โทะ โมะเอะ อันสะท้อนจากคำพูดของนางที่กล่าวว่า “ร่างต้องพลีให้กับการตอบแทนบุญคุณ ชีวิตต้องพลีให้กับวิถีทางแห่งความถูกต้อง” เป็นสาเหตุทำให้นางต้องการปลิดชีพตนเองพร้อมกับนาย ส่วนในเฮะอิเกะ โมะ โนะเงะตะรินั้นไม่ได้ปรากฏเหตุปัจจัยที่ชัดเจน ทว่าการที่นางปฏิเสธในเบื้องต้นก็ย่อมสะท้อนปรารถนาส่วนตนที่ต้องการตายพร้อมกับนายเช่นกัน

ประเภทที่ 2 คือความจงรักภักดีพร้อมทั้งความเสียสละ แม้ในวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องข้างต้นจะกล่าวถึงความจงรักภักดีที่ปนไปด้วยความปรารถนาส่วนตน แต่ในท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกของ โทะ โมะเอะก็ได้เปลี่ยนเป็นความจงรักภักดีพร้อมทั้งความเสียสละ กล่าวคือการจงรักภักดีโดยยึดความปรารถนาหรือคำสั่งเสียของนายเป็นที่ตั้ง และเสียสละโดยละทิ้งความปรารถนาส่วนตนทิ้งไป

ทั้งนี้ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามไปได้คือในบทละคร โจริการกระทำและคำพูดของ โทะ โมะเอะไม่ได้สะท้อนถึงความจงรักภักดีที่ปนไปด้วยความปรารถนาส่วนตน ดังจะเห็นได้ว่าการที่ โทะ โมะเอะปรารถนาที่ปกป้องผู้เป็นนายและช่วยให้ชะมะบุกิและ โคะมะวะกะปลอดภัยจากภัยสงครามนั้นสะท้อนถึงความจงรักภักดีที่มีต่อนาย ภรรยาหลวง และบุตรของภรรยาหลวงโดยเสียสละความปลอดภัยของชีวิตตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรในท้องของนาง ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ด้านความจงรักภักดีของ โทะ โมะเอะในบทละคร โจรินั้นเกิดขึ้นจากความเสียสละเป็นที่ตั้ง

ค. ความซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งการรบ

ลักษณะนิสัยของ โทะ โมะเอะที่ซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งนักรบนั้นสะท้อนอย่างชัดเจนจากฉากการต่อสู้กับอุซึคะในเรื่องเกมเปะอิเซะอิซุอิ วิถีการรบที่นางสั่งสอนอุซึคะอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นดังนี้คือ

ประเด็นแรกคือวิถีการรบที่ถูกต้อง เช่น การใช้ดาบสั้น การคำนึงถึงท่าที่คู่ต่อสู้จะใช้วิธีการหรืออาวุธใดในการต่อสู้ คำสั่งสอนประเด็นหลังนี้ยังได้ส่งอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในบทละคร โจริเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากฉากการต่อสู้กับอุซึคะที่ โทะ โมะเอะใช้วิธีการตอบโต้โดยใช้มือเปล่าเช่นเดียวกันกับที่อุซึคะโจมตีนาง

ประเด็นที่สองคือการกระทำที่ไม่ให้เกียรติต่อสตรีเป็นสิ่งที่นักรบไม่พึงกระทำ ดังจะเห็น

ได้ว่าอุชิจะต้องการแสดงฝีมือให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีฝีมือเหนือกว่าสตรีจึงได้ใช้ดาบสั้นลอบทำร้ายนาง

จากประเด็นที่สองนี้นำมาซึ่งข้อสังเกตว่าในนิยายสงครามทั้งสองเรื่องและบทละคร โนมิ การกล่าวถึงคำว่าสตรีอยู่หลายแห่ง สิ่งนี้น่าจะเป็นเครื่องสะท้อนได้ถึงมุมมองของตัวละครซึ่งเป็นตัวแทนของคนในสังคมที่มีต่อสถานภาพสตรี ผู้วิจัยจึงจะขอวิเคราะห์คำว่า “สตรี” ที่ปรากฏในคำพูดของตัวละครดังต่อไปนี้

ฉากที่มีการกล่าวถึงสตรีอย่างสอดคล้องกันในนิยายสงครามและบทละคร โนมิคือการกล่าวถึงคำของ โยะมิเนะกะที่ให้โทะ โมะเอะหนีออกจากสนามโดยให้เหตุผลว่าเพราะนางเป็นหญิง หากตัดประเด็นการตีความในลักษณะที่เป็นข้ออ้างให้โทะ โมะเอะหนีไปก็อาจวิเคราะห์มุมมองของ โยะมิเนะกะที่มีต่อสตรีได้ทั้งในแง่บวกและลบ ในแง่บวกความคิดของ โยะมิเนะกะอาจตีความได้ถึงแนวความคิดด้านวิถีการรบที่มีต่อสตรี กล่าวคือคำสั่งของ โยะมิเนะกะสะท้อนได้ถึงหลักปฏิบัติของนักรบที่พึงให้ความสำคัญต่อสตรีเพศที่อ่อนแอว่า หากนักรบผู้ใดกระทำการที่ผิดต่อวิถีปฏิบัตินี้ก็ย่อมจะนำมาซึ่งคำครหาในสังคมและความละอายซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักรบเช่นเดียวกับการกระทำผิดวิถีการรบอื่นๆดังเช่นการใช้ดาบสั้นลอบทำร้ายคู่ต่อสู้ ในขณะที่เดียวกันคำพูดดังกล่าวยังอาจสะท้อนได้ถึงมโนสำนึกของ โยะมิเนะกะในฐานะที่เป็นชายคนหนึ่งซึ่งไม่ควรทำให้เพศผู้อ่อนแอว่าต้องมาเสียชีวิตกับตนซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักมนุษยธรรมในสังคมสมัยนั้น อย่างไรก็ตามคำพูดของ โยะมิเนะกะในนิยายสงครามก็อาจตีความในแง่ลบได้เช่นกัน กล่าวคือเนื่องจากสถานภาพสตรีไม่เท่าเทียมกับบุรุษทำให้โทะ โมะเอะไม่อาจตายในสมรภูมिरบอย่างมีเกียรติดังเช่นบุรุษนักรบได้

อย่างไรก็ตามในบทละคร โนมิ โยะมิเนะกะไม่ได้กล่าวอ้างถึงคำครหาดังเช่นในนิยายสงคราม ทว่าได้กล่าวว่าโทะ โมะเอะเป็นสตรีจึงน่าจะหลบหนีได้ง่าย คำพูดดังกล่าวสะท้อนแนวความคิดในเชิงบวกต่อการที่นางเป็นสตรี อย่างไรก็ตามในบทละคร โนมิก็ได้สะท้อนความแค้นใจของโทะ โมะเอะอันเนื่องมาจากความคิดว่าเพราะตนเองเป็นสตรีจึงไม่อาจตายในสนามรบได้ อาจสันนิษฐานได้ว่าลักษณะความคิดของโทะ โมะเอะในบทละคร โนมิน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากการตีความในแง่ลบในนิยายสงครามดังที่กล่าวข้างต้น โดยสรุปจะเห็นได้ว่ามุมมองของ โยะมิเนะกะในฉากการจากลาอาจสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างวิถีปฏิบัติแห่งการรบกับมุมมองที่มีต่อสตรีเพศทั้งแง่บวกและแง่ลบซึ่งได้ส่งผลอย่างมากต่อแก่นเรื่องในบทละคร โนมิ

นอกจากนี้แนวความคิดของตัวละครอื่นที่มีต่อสตรีก็ยังมีปรากฏในเรื่องเกมเปะอิเซอิซุอิชิ ในฉากการต่อสู้กับมิเงะตะคะ มิเงะตะคะได้กล่าวถึงสถานภาพสตรีของโทะ โมะเอะ 4 ครั้ง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ขีดเส้นใต้คำหรือข้อความที่สะท้อนความรู้สึกของมิเงะตะคะที่มีต่อสถานภาพสตรีพร้อมทั้งกำกับคำในภาษาญี่ปุ่นดังนี้

ครั้งที่ 1 คือหากถูกสตรีไล่โจมตีก็คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย (云カヒナシ)

ครั้งที่ 2 คือหากต่อสู้และพ่ายแพ้สตรียอมนำมาซึ่งความอับอายจนชั่วกาลนาน
(永代ノ疵)

ครั้งที่ 3 คือการพบเจอสตรีคั่งเช่น โทะ โมะเอะถือเป็นเรื่องโชคร้าย (不祥)

ครั้งที่ 4 คือการกระทำดังกล่าวไม่ใช่การกระทำของสตรีธรรมดาแต่เป็นเทพผู้ทรงอำนาจ หากต้องสรจากคนผู้นี้ยอมไม่เหลือความอายชั่วกาลนาน (永代ノ恥ヲ不可残)

คำกล่าวข้างต้นสะท้อนมุมมองของมิเงตะคะที่มีต่อสตรีเพศซึ่งสามารถตีความได้ทั้ง ความหมายในแง่ลบและแง่บวก กล่าวคือในความหมายแง่ลบอาจตีความได้ว่าในพื้นฐานความคิดของมิเงตะคะสตรีมีลักษณะที่ค้ำกว่าซึ่งอาจหมายถึงลักษณะทางกายภาพรวมทั้งสถานภาพทางสังคม ดังจะเห็นได้จากการใช้คำว่า “น่าเสียดาย” และ “ความอาย” ซึ่งถึงการกระทำใดที่สตรีจะเป็นฝ่ายกระทำต่อฝ่ายบุรุษและการกระทำที่ฝ่ายสตรีมีความสามารถเหนือกว่า มุมมองดังกล่าวอาจสะท้อนนัยยะความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในสังคมสมัยนั้นได้ อย่างไรก็ตามจากการกล่าวถึงสตรีในครั้งที่ 3 และ 4 ก็อาจตีความได้ถึงการชื่นชมในความสามารถ กล่าวคือเนื่องจากคู่ต่อสู้คือ โทะ โมะเอะ จึงมีความเป็นไปได้สูงว่าตนเองจะต้องได้รับความพ่ายแพ้อันจะนำมาซึ่งความอับอายอย่างที่ไม่มียวันจะกอบกู้เกียรติยศกลับคืนมาได้ หากพิจารณานัยยะทั้งสองประการอาจสรุปได้ว่าแม้ว่าคำพูดดังกล่าวจะสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมระหว่างสถานภาพชายและหญิง แต่ทว่าสำหรับสตรีที่มีความสามารถสูงคั่งเช่น โทะ โมะเอะก็ย่อมจะได้รับการชื่นชมจากคนในสังคมซึ่งรวมทั้งบุรุษเพศด้วยเช่นกัน

จากบทวิเคราะห์ข้างต้นอาจสังเกตได้ว่าการกระทำและคำพูดของนักรบบุรุษฝ่ายศัตรูไม่ว่าจะเป็นมิเงตะคะและอุซึคะต่างสะท้อนถึงมุมมองระหว่างสถานภาพชายและหญิงที่ไม่เท่าเทียมกัน ในขณะที่คำพูดของโยะมิเนะกะบุรุษนักรบผู้เป็นนายก็มีนัยยะบางประการที่อาจสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้การที่โทะ โมะเอะตัวแทนของนักรบสตรีสั่งสอนอุซึคะจึงอาจสะท้อนถึงความปรารถนาให้นักรบบุรุษซื้อตรงต่อวิถีปฏิบัติการรบ อีกทั้งยังต้องการให้บุรุษปฏิบัติต่อสตรีอย่างให้เกิดเกียรติ อาจสันนิษฐานได้ว่านัยยะที่สอดแทรกอยู่ในคำสั่งสอนดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะในบทละคร โจริริดังจะขอกกล่าวในหัวข้อถัดไป

ง. ความเคียดแค้นในการตัดสินใจ

ความเคียดแค้นในการตัดสินใจสะท้อนอยู่ในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่อง ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการตัดสินใจตายร่วมกับนายในสนามรบ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าลักษณะนิสัยของ

โทะ โมะเอะที่สะท้อนความเด็ดขาดในการตัดสินใจได้อย่างเด่นชัดที่สุดคือบทละคร โนะ
 เนื่องจากโทะ โมะเอะเป็นผู้กล่าวแนะนำให้โยะฉิมะกะปลิดชีพ นอกจากนี้หากเปรียบเทียบกับเรื่อง
 เซอิเกะ โมะ โนะงะคะริที่โยะฉิมะกะเป็นผู้เอ่ยขึ้นมาเองว่าหากจะต้องตายด้วยน้ำมือของฝ่ายศัตรูก็
 จะฆ่าตัวตายยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้เขียนที่แตกต่างกัน กล่าวคือในเรื่องเซอิ
 เกะ โมะ โนะงะคะริผู้เขียนต้องการนำเสนอภาพลักษณ์ของโยะฉิมะกะในฐานะแม่ทัพผู้หาญกล้า
 และไม่เกรงกลัวความตายแม้จะต้องปลิดชีพตนเองก็ตาม ในขณะที่ผู้เขียนบทละคร โนะต้องการเน้น
 บทบาทของโทะ โมะเอะให้มีความโดดเด่นในฐานะนักรบเอกผู้สามารถชี้แนะวิธีการข้ามผ่านวาระ
 สุดท้ายของชีวิตนักรบ

จ. การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบ

ลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบนั้นสะท้อน
 จากวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องเช่นเดียวกับประเด็นการมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ดังจะเห็นได้ว่า
 การที่โทะ โมะเอะยอมทำตามคำสั่งของนายก็่น่าจะมีสาเหตุมาจากการตระหนักถึงชื่อเสียงเกียรติยศ
 ของผู้เป็นนายที่อาจเสียไปหากถูกผู้คนครหาที่พาดตนเองซึ่งเป็นสตรีมาตายในสนามรบ อย่างไรก็ตาม
 ตามจะเห็นได้ว่าไม่มีวรรณกรรมเรื่องใดกล่าวถึงความเสียชื่อเสียงในฐานนักรบที่ไม่อาจตาย
 ร่วมกับนายขกเว้นในบทละคร โนะ การเพิ่มเติมลักษณะนิสัยเช่นนี้คงเป็นไปเพื่อเชื่อมโยงไปสู่
 ความรู้สึกแค้นและฝังใจนวนิยายของโทะ โมะเอะไม่อาจหลุดพ้นได้ซึ่งถือเป็นแก่นเรื่องของบท
 ละคร โนะเรื่อง “โทะ โมะเอะ”

จากประเด็นลักษณะนิสัยการมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ และการให้ความสำคัญ
 ชื่อเสียงเกียรติยศในบทละคร โนะสะท้อนได้ถึงความรู้สึกต่างๆของโทะ โมะเอะที่อาจอยู่ภายใต้การ
 กระทำตามหน้าที่นักรบ อาทิเช่นในฉากการจากลาภายใต้ความจงรักภักดีในแบบนักรบที่มีต่อผู้
 เป็นนาย ผู้เขียนบทละคร โนะได้ถ่ายทอดความปรารถนาที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจของโทะ โมะเอะที่
 อยากจะให้ชื่อเสียงของตนปรากฏอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ขึ้นชื่อว่าพลีชีพเพื่อนายในสนามรบ
 ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวอาจทำให้ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะด้านความจงรักภักดีมีคุณค่าลดน้อยลง
 เมื่อเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทละคร โจรุริที่เน้นความเสียสละของ
 โทะ โมะเอะที่มีต่อผู้เป็นนายและสามีเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ด้าน
 ลักษณะนิสัยซึ่งสะท้อนมาจากการแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆภายในจิตใจของโทะ โมะเอะก็เป็น
 ส่วนสำคัญที่ทำให้ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในบทละคร โนะมีความลุ่มลึกและเป็นเอกเทศน์ต่าง
 จากวรรณกรรมอื่น

ฉ. ความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็นสตรีเช่นเดียวกัน

ลักษณะนิสัยดังกล่าวถูกสะท้อนจากบทละคร โจรุริเท่านั้น แม้ว่าในนิยายสงครามทั้ง

สองเรื่องมีการกล่าวถึงสตรีอื่น ทว่าสตรีเหล่านั้นก็ไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอีกทั้งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับโทะ โมะเอะแต่อย่างใด ดังจะเห็นได้ว่าในเสอิเกะ โมะ โนะงะคะระปรากฏภาพของขะมะบุกิหญิงรับใช้อีกคนหนึ่งซึ่งล้มป่วยลงไม่อาจตามโยะฉินะกะมาในสงครามได้ ในเกมปะอิเซอิซุอิกิปรากฏสตรี 2 คนคือนักรบสตรีชื่ออะ โอะอิซึ่งเสียชีวิตในสงคราม และภรรยาของโยะฉินะกะที่ถูกกล่าวถึงเพียงในฉากสังเวยเท่านั้น ในขณะที่ในบทละคร โจรุริลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่เข้าใจความรู้สึกของสตรีถูกสะท้อนผ่านฉากที่โทะ โมะเอะแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของขะมะบุกิอย่างชัดเจน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาที่นางได้กล่าวพลอประโลมใจยะมะบุกิเรื่องความปลอดภัยของ โคะมะวะกะก็อาจกล่าวได้ว่าสถานภาพมารดาที่นางกำลังได้รับน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นางเข้าใจได้ถึงความรู้สึกของผู้เป็นมารดาเช่นเดียวกัน แม้ว่าในเกมปะอิเซอิซุอิกิจะมีการกล่าวถึงคำสั่งเสียของ โยะฉินะกะให้นางกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อไปเล่าเรื่องแก่ภรรยาและลูกของ โยะฉินะกะทว่าผู้เขียนก็ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโทะ โมะเอะกับภรรยาที่บ้านเกิดอย่างชัดเจนดังเช่นในบทละคร โจรุริ ฉะนั้นลักษณะนิสัยดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในบทละคร โจรุริ ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นผลอันเนื่องมาจากรูปแบบของบทละคร โจรุริที่มักสอดแทรกความรู้สึกเห็นอกเห็นใจระหว่างความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3

ข. การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรี

ลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรีสะท้อนจากฉากการต่อสู้กับอุชิคะในบทละคร โจรุริ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยข้อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งนักรบในฉากการต่อสู้กับอุชิคะในเกมปะอิเซอิซุอิกิที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้างต้น อาจสันนิษฐานได้ว่าผู้เขียนบทละคร โจรุริได้อ้างอิงคำสั่งสอนวิถีการรบในเชิงการปฏิบัติอย่างให้เกิดติดต่อสตรีดังที่ผู้วิจัยได้ตีความข้างต้นมาไว้ในบทละคร โจรุริ ดังจะเห็นได้ว่าผู้เขียนบทละคร โจรุริไม่ได้นำเสนอภาพลักษณ์ของอุชิคะในเชิงวิถีการรบที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด หากแต่ตั้งใจที่จะนำเสนอแง่มุมการปฏิบัติตนต่อสตรีอย่างให้เกิดดีเพียงด้านเดียวเท่านั้น นอกจากนี้การที่ผู้แต่งบทละคร โจรุริได้กำหนดให้อุชิคะจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของโทะ โมะเอะเช่นเดียวกับในเกมปะอิเซอิซุอิกิอาจสะท้อนได้ถึงความคิดของผู้แต่งที่มองว่าการกระทำที่ไม่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรีย่อมมีความผิดและสมควรได้รับการลงโทษเทียบเท่ากับผู้ที่ไม่มีธรรมข้อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งการรบในเกมปะอิเซอิซุอิกิ

บทสรุป

ลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะด้านความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความจงรักภักดีที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเรื่องเสอิเกะ โมะ โนะงะคะระนั้นได้กลายเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานในวรรณกรรม

เรื่องอื่นๆ ในสมัยต่อมา ซึ่งจะสังเกตได้ว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวช่วยเน้นภาพลักษณ์นักรบสตรี
 ในวรรณกรรมแต่ละเรื่องให้มีความสมบูรณ์แบบ กล่าวคือนอกจากนางจะเป็นนักรบที่สง่างามและมี
 ความสามารถแล้วก็ยังคงมีความกล้าหาญและความจงรักภักดี ผู้แต่งวรรณกรรมในสมัยต่อมาก็ได้
 เพิ่มเติมลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์นักรบสตรี เช่น ความซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งการ
 รบในกัมเปะอิเซอิซุอิซึ่งเป็นผลให้ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจน
 อาจกล่าวได้ว่าเปรียบเสมือนนักรบในอุดมคติ อย่างไรก็ตามเมื่อภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะใน
 นิยายสงครามได้เปลี่ยนมาเป็นบทละครลักษณะนิสัยของนางก็ถูกเพิ่มลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
 เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าผู้แต่งบทละครได้อ้างอิงจากที่มีความสำคัญในนิยายสงคราม
 อาทิเช่น ฉากการจากลา ฉากการรบ เป็นต้น และได้ตีความความรู้สึกของโทะโมะเอะในแง่มุมต่างๆ
 ซึ่งเป็นผลให้ภาพลักษณ์ด้านลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะในบทละครมีความลุ่มลึกและมี
 เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ ลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะในบทละครโน
 ได้แก่ การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศและการตัดสินใจอันเด็ดขาดเมื่อวาระสุดท้ายของ
 โยะฉินะกะมาถึง ส่วนในบทละครโจรริ ได้แก่ ลักษณะนิสัยที่มีความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็น
 สตรีเช่นเดียวกันในฉากการจากลากับชะมะนุกิและการให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของสตรีในฉาก
 การต่อสู้ นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของโทะโมะเอะที่เป็นเอกลักษณ์ในบทละครดังกล่าวนี้ยังมี
 ความสัมพันธ์สอดคล้องกับรูปแบบของบทละครนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากการเชื่อมโยงลักษณะนิสัย
 การให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศกับความรู้สึกฝังใจตามรูปแบบบทละครโน และการ
 เชื่อมโยงความเข้าใจต่อความรู้สึกของสตรีด้วยกันกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตามรูปแบบบท
 ละครโจรริ

บทสรุปภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ในนิยายสงครามและบทละคร

ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ” ในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องซึ่งสะท้อนผ่าน
 ประเด็นรูปลักษณ์ภายนอก ความสามารถทางการรบ สถานภาพ ลักษณะนิสัยสามารถสรุปความ
 เหมือนและแตกต่างได้ดังนี้

ด้านรูปลักษณ์ภายนอกนิยายสงครามมีแนวโน้มที่จะเน้นภาพลักษณ์ความงดงามและสง่า
 งามผ่านการบรรยายลักษณะหน้าตา การแต่งกายและอาวุธ ในขณะที่ในบทละครมีแนวโน้มจะใช้
 การบรรยายรูปลักษณ์ภายนอกเป็นเครื่องสะท้อนความคิดความรู้สึกของตัวละคร ความแตกต่างนี้
 อาจวิเคราะห์ได้ว่ามีสาเหตุอันเนื่องมาจากรูปแบบของวรรณกรรมและความตั้งใจของผู้เขียน
 วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ประกอบกัน กล่าวคือวรรณกรรมประเภทนิยายสงครามผู้เขียนต้องการใช้การ
 บรรยายลักษณะภายนอกเพื่อให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพตาม ในขณะที่บทละครผู้เขียนต้องการเน้นการ
 สื่ออารมณ์ความรู้สึกโดยใช้รูปลักษณ์ภายนอกเป็นเสมือนสื่อกลางให้ผู้อ่านได้เข้าถึงอารมณ์

ความรู้สึกรักของตัวละคร

ด้านความสามารถผู้เขียนวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องได้สะท้อนภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะเอะผู้มีฝีมือการรบขั้นสูงไว้อย่างสอดคล้องกัน โดยผู้เขียนได้ใช้กลวิธี 2 ประการ กล่าวคือกลวิธีการบรรยายความสามารถเพื่อปูพื้นฐานความสามารถทางการรบ และกลวิธีการบรรยายฉากการต่อสู้เพื่อสะท้อนความสามารถในเชิงรูปธรรม ทั้งนี้แม้ว่าวิธีการที่โทะ โมะเอะเอะใช้ต่อสู้กับฝ่ายศัตรูในฉากการต่อสู้จะแตกต่างกันดังจะเห็นได้จากประเด็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธและใช้มือเปล่า แต่ทว่าเมื่อนำมาพิจารณาประกอบกันจะเห็นได้ว่าผู้เขียนนิยายสงครามทั้งสองเรื่องและบทละครโจริริต่างต้องการให้ผู้อ่านประจักษ์ในความสามารถทางการรบอันเป็นเลิศเหนือกว่านักรบอื่นซึ่งสะท้อนจากความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธประกอบกับพลังกำลังที่แท้จริงที่อาจถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมาแต่กำเนิด มิเพียงบทละครโนเรื่องเดียวที่สะท้อนฝีมือการรบอันเป็นเลิศจากการใช้อาวุธเท่านั้น นอกจากนี้ลักษณะการต่อสู้ยังมีส่วนสัมพันธ์กับรูปแบบของบทละคร ดังจะเห็นได้ว่าการใช้อาวุธง้าวเข้าต่อสู้ด้วยท่วงท่าต่างๆที่ประคองการร้ายรำช่วยสะท้อนความสง่างาม เช่นเดียวกับการใช้มือเปล่าเข้าต่อสู้เด็ดคอฝ่ายตรงข้ามในบทละครโจริริก็อาจเป็นไปได้เพื่อเอื้อต่อเทคนิคการแสดงละครหุ่นให้มีสีสันน่าติดตามมากยิ่งขึ้น

ด้านสถานภาพวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องต่างก็สะท้อนภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะเอะในฐานะนักรบสตรีไว้อย่างสอดคล้องกัน สถานภาพอื่นๆ อันได้แก่ ภรรยาน้อยของโยะฉินะกะ ภรรยาของวะคะ มารดาของอะซะฮินะ หญิงรับใช้ ต่างก็ปรากฏในวรรณกรรม 2 เรื่อง ทว่าแต่ละสถานภาพก็มีความโดดเด่นมากน้อยแตกต่างกันไป สำหรับสถานภาพที่ปรากฏเฉพาะไปวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ได้แก่ สถานภาพพี่น้องร่วมแม่นม แม้ซีในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ และสถานภาพมิโกะในบทละครโน สถานภาพเหล่านี้ต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโทะ โมะเอะเอะกับโยะฉินะกะมีความพิเศษต่างจากวรรณกรรมเรื่องอื่น ดังจะเห็นได้จากความผูกพันอันลึกซึ้งแบบพี่น้องระหว่างโทะ โมะเอะเอะกับโยะฉินะกะในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ ความผูกพันระหว่างโทะ โมะเอะเอะซึ่งเป็นมิโกะกับเทพโยะฉินะกะในบทละครโน สำหรับบทบาทที่มีความโดดเด่นที่สุดและปรากฏในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องคือบทบาทผู้ปกป้องผู้เป็นนาย บทบาทในลำดับรองลงมาที่ปรากฏในวรรณกรรม 3 เรื่องอันได้แก่ เก็มเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละครทั้งสองเรื่องคือบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและบทบาทผู้สวดมนต์หรือสักการะบูชาดวงวิญญาณผู้เป็นนายซึ่งรวมความหมายทั้งที่โทะ โมะเอะเอะได้กระทำเองและทำให้ตัวละครอื่นกระทำ ทั้งนี้จุดร่วมประการสำคัญของบทบาทการถ่ายทอดเรื่องราวและการสวดมนต์คือการทำให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นนายไปสู่สุคติ บทบาทในลำดับรองลงมาที่ปรากฏในวรรณกรรม 2 เรื่องอันได้แก่ เก็มเปะอิเซะอิซุอิกิและบทละครโจริริคือบทบาทผู้เป็นภรรยาของโยะฉินะกะและผู้ให้กำเนิด อย่างไรก็ตามบทบาทผู้เป็นภรรยาและมารดาจากวรรณกรรม 2 เรื่องนี้มีนัยยะที่แตกต่างกัน กล่าวคือบทบาทของโทะ โมะเอะเอะในฐานะภรรยา

ของโยะฉินะกะในบทละคร โจรุริเน้นความสัมพันธ์อันสมครสมานสามัคคีระหว่างยะมะบุกิ ภรรยาหลวงกับ โทะ โมะเอะภรรยาผู้น้อยซึ่งไม่มีปรากฏในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิแต่อย่างใด สำหรับ บทบาทของโทะ โมะเอะในฐานะมารดาผู้ให้กำเนิด ในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิโทะ โมะเอะมีบทบาทเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรซึ่งมีพลังกำลังมหาศาลเสมือนเป็นตัวแทนของโทะ โมะเอะ ทว่าในบทละคร โจรุริ นางมีบทบาทเป็นผู้ให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไขตัวแทนความสัมพันธ์ของโทะ โมะเอะกับ โยะฉินะกะ โดยภาพรวมอาจสรุปได้ว่าสถานภาพและบทบาทของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิมีความหลากหลายมากที่สุด อีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อบทละครทั้งสองเรื่องเป็นอย่างมาก อาทิเช่น อิทธิพลของบทบาทผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและสวดมนต์ในบทละครทั้งสองเรื่อง อิทธิพลของบทบาทในเชิงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีต่อบทละคร โจรุริ เป็นต้น

คำณลักษณะนิสัย ลักษณะนิสัยที่ปรากฏในงานวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอย่างสอดคล้องกัน คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความจงรักภักดี ส่วนลักษณะนิสัยอื่นๆปรากฏอย่างชัดเจนมากน้อยแตกต่างกันไปในงานวรรณกรรมแต่ละเรื่อง แม้ว่าลักษณะนิสัยของโทะ โมะเอะที่ปรากฏในเซะอิ เกะ โมะ โนะงะตะริจะไม่ได้มีลักษณะนิสัยอื่นใดเพิ่มเติมขึ้นมา หากแต่ภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะ ที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความจงรักภักดีก็อาจสะท้อนถึงลักษณะนิสัย พื้นฐานของนักรบในอุดมคติ อีกทั้งยังอาจเป็นเสมือนลักษณะนิสัยที่เป็นพื้นฐานของตัวละครหญิง โทะ โมะเอะในความคิดของผู้เขียนวรรณกรรมในสมัยต่อมา นอกจากนี้หากพิจารณาลักษณะนิสัย ความซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติแห่งการรบในเก็มเปะอิเซะอิซุอิกิประกอบกับการให้ความสำคัญกับ ศักดิ์ศรีของสตรีในบทละคร โจรุริก็อาจวิเคราะห์ได้ถึงความคิดที่ตรงกันของผู้แต่งวรรณกรรมทั้งสองเรื่องที่ต้องการให้โทะ โมะเอะอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์รักษาความถูกต้อง แตกต่างกันแต่เพียง ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการเน้นในงานวรรณกรรมแต่ละเรื่อง กล่าวคือความถูกต้องตามวิถีการรบ หรือความถูกต้องตามมโนธรรมต่อสตรี ส่วนลักษณะนิสัยอื่นๆอันได้แก่ ความเด็ดขาดในการตัดสินใจและการให้ความสำคัญกับชื่อเสียงเกียรติยศแห่งนักรบในบทละคร โนะอาจสะท้อนถึงการวาง บทบาทให้โทะ โมะเอะอยู่ในฐานะตัวละครเอกเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกฝังใจรูปแบบบท ละคร โนะ ความเข้าใจที่มีต่อสตรีด้วยกันสะท้อนการแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มักปรากฏใน รูปแบบบทละคร โจรุริ

โดยสรุปประเด็นที่เหมือนกันในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอาจสะท้อนได้ถึงจุดร่วมของ ภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงโทะ โมะเอะ โกะเซ็น ฉะนั้นหากจะให้คำจำกัดความภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะอาจกล่าวได้ว่า “โทะ โมะเอะเป็นนักรบสตรีผู้ปรากฏภายในชุดเกราะ มีพาหนะเป็นม้า มีความสามารถทางการรบขั้นสูง อีกทั้งยังมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความจงรักภักดีจนอาจ กล่าวได้ว่าสามารถปกป้องผู้เป็นนายด้วยชีวิต” ภาพลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องอย่างชัดเจนซึ่งสิ่งนี้อาจสะท้อนได้ถึงภาพลักษณ์ของโทะ โมะเอะในมโนสำนึกของผู้เขียนที่มี

ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทนิยายสงครามหรือบทละคร หรือแม้จะเป็นวรรณกรรมในยุคสมัยที่แตกต่างกันก็ตาม

บทสรุปภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในเชิงสังคม

จากบทวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในเชิงสังคมที่ปรากฏในนิยายสงครามเรื่อง *เฮอิเกะ โมะ โนะงะคะริ* และ *เก็มเปะอิเซอิซุอิชิ* ในสมัยคะมะกุระ บทละคร *โน* ในสมัยมุโระมะชิ และบทละคร *โจริ* ในสมัยเอโดะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะและสถานภาพสตรีในสังคมแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยจะขอล่าวสรุปถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพสตรีตั้งแต่คะมะกุระจนถึงสมัยเอโดะคร่าวๆ ดังนี้

ตั้งแต่ปลายสมัยเฮอันจนถึงกลางสมัยคะมะกุระสถานภาพสตรีในตระกูลนักรบได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงกล่าวคือจากเดิมที่สตรีมีสถานภาพไม่แตกต่างจากฝ่ายชาย ทว่าต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยคะมะกุระตอนปลายระบบสังคมได้เปลี่ยนไปสู่ระบบสังคมแบบปีตุลาธิปไตยโดยกอปรกับการแต่งงานได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบเป็นแบบรับฝ่ายหญิงเข้าบ้าน ทำให้สตรีถูกวางบทบาทให้เน้นหนักไปที่บทบาทผู้ให้กำเนิดทายาทซึ่งเป็นนุรุษที่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสามารถสืบทอดตระกูลต่อไปได้ อย่างไรก็ตามสถานภาพของสตรีในราชสำนัก รวมทั้งสตรีในตระกูลนักรบอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดังจะเห็นได้ว่าในสมัยมุโระมะชิสตรีในตระกูลนักรบหลายคนเป็นผู้ที่มีบทบาทในทางการปกครอง อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนุรุษผู้เป็นสามีและบุตร อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสตรีมีโอกาสแสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองลดลง เมื่อล่วงเข้าสู่สมัยเอโดะรูปแบบสังคมแบบปีตุลาธิปไตยได้มีอิทธิพลแพร่ไปสู่สังคมของสตรีในตระกูลนักรบอย่างเต็มรูปแบบ สตรีถูกจำกัดให้เดินตามกรอบที่สังคมกำหนดไว้อย่างเข้มงวดดังจะเห็นได้จากหลักปฏิบัติของสตรีที่มีให้เห็นเป็นจำนวนมากในสังคมสมัยเอโดะ ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยคะมะกุระเรื่อยมาจนถึงสมัยเอโดะสถานภาพสตรีมีแนวโน้มค่อยลดลงกว่าเพศชายอย่างชัดเจน

จากบทวิเคราะห์ในบทที่ 2 และ 3 อาจกล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในงานวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องมีความสัมพันธ์กับสถานภาพสตรีในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าจุดร่วมของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนั้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพสตรีในสมัยคะมะกุระตอนต้น กล่าวคือการที่โทะโมะเอะถูกวางบทบาทให้เป็นนักรบสตรีที่มีความสามารถทางการรบสูงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของสตรีในตระกูลนักรบที่สามารถได้รับการฝึกฝนศิลปะการรบเทียบเท่ากับนุรุษนักรบ และรูปแบบสังคมที่เปิดโอกาสให้นางได้สามารถแสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองอย่างเต็มที่ จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าจุดร่วมของภาพลักษณ์ของโทะโมะเอะในวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนั้นมีพื้นฐานมาจากภาพลักษณ์ของสตรีในสมัยคะมะกุระตอนต้น ส่วนภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่องอาจพิจารณาได้ถึงอิทธิพลแนวความคิดที่

แตกต่างกันของคนในสังคมในยุคสมัยนั้นๆ ประเด็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือกระแสความขัดแย้งระหว่างกระแสความคิดแบบดั้งเดิมที่สตรีทำเทียบกับบุรุษกับอิทธิพลของแนวความคิดใหม่แบบปิตุลาธิปไตย กระแสแนวความคิดแบบดั้งเดิมสะท้อนจากการแสดงฝีมือการรบในสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้เป็นนายและบุรุษนักรบคนอื่นๆ การมีชัยเหนือนักรบบุรุษและเป็นที่ยกย่องในหมู่นักรบทั้งฝ่ายเดียวกันและศัตรู กระแสแนวความคิดแบบปิตุลาธิปไตยสะท้อนจากการตีความนัยยะของคำสั่งของ โยะฉินะกะที่ไม่ให้นางปลิดชีพพร้อมกับนายเนื่องจากเกรงคำครหาว่าพาสตรีมาตายในสนามรบ รวมทั้งคำกล่าวของฉินะคะฉะนักรบฝ่ายศัตรูที่กล่าวถึงความอับอายหากแพ้สตรี ฉะนั้นจะเห็นได้ว่านิยายสงครามในสมัยคะมะกุระสะท้อนกระแสที่ขัดแย้งกันซึ่งอาจตีความได้ถึงสภาพสังคมสมัยคะมะกุระที่กำลังอยู่ในกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาเนื้อเรื่องภายหลังจากที่ โยะฉินะกะเสียชีวิตในเรื่องเกมเปะอิเซอิชิอุกิจะเห็นได้ว่าความขัดแย้งระหว่างกระแสเก่าและใหม่ที่ปรากฏในช่วงที่ โยะฉินะกะยังมีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นรูปแบบสังคมที่กระแสใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่ดังจะเห็นได้จากสถานภาพของ โทะ โมะเอะในฐานะภรรยาและมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรเพื่อสืบทอดตระกูล อย่างไรก็ตามสถานภาพสตรีก็ยังมีได้ถูกลดบทบาทให้อยู่ในสถานภาพที่ต่ำกว่าบุรุษโดยสิ้นเชิง การที่เรื่องราวของนักรบสตรี โทะ โมะเอะได้ถูกอ้างอิงนำมาแต่งเป็นบทละครโนในสมัยมุโระมะชิ อีกทั้งยังถูกจัดอยู่ในประเภทมุระ โมะ โนะเพียงเรื่องเดียวที่ตัวเอกเป็นสตรีย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้แต่งบทละคร โนมองเห็นคุณค่าของสตรีผู้มีความสามารถ รวมทั้งยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ โยะฉินะกะแม่ทัพใหญ่ผู้สามารถขับไล่ตระกูลเฮอิเกะออกจากเมืองหลวงได้สำเร็จ ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะได้เปลี่ยนไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเรื่องราวของนางได้ปรากฏในบทละครโจริในสมัยเอโดะ ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์อันสมัครสมานสามัคคีระหว่างยะมะบุกิภรรยาหลวงและ โทะ โมะเอะภรณาน้อย ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน บทบาทผู้ปกป้องรักษาศักดิ์ศรีของสตรีมิให้ถูกฝ่ายชายมาละเมิด ลักษณะดังกล่าวสะท้อนได้ถึงรูปแบบสังคมสมัยเอโดะที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเข้มงวดของหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนของสตรี อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในบทละครโจริไม่ได้สะท้อนถึงลักษณะความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแต่อย่างใด

โดยสรุปจะเห็นได้ว่าแม้ว่ารูปแบบสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร แต่ลักษณะที่เป็นจุดร่วม กล่าวคือภาพลักษณ์ของนักรบสตรีผู้มีความสามารถและความกล้าหาญจงรักภักดีก็ยังคงปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทุกเรื่อง สิ่งนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของวีรสตรีในอุดมคติของคนญี่ปุ่นที่ไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาแม้จะไม่ใช่ภาพสะท้อนสถานภาพของสตรีในแต่ละสมัยของงานวรรณกรรม โดยสมบูรณ์ ทว่าก็คงอาจกล่าวได้ว่ารายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นเปรียบเสมือนส่วนที่ทำให้ภาพลักษณ์ของ โทะ โมะเอะในวรรณกรรมหลอมรวมกับสภาพสังคมบางส่วนในสมัยนั้นๆ ได้อย่างกลมกลืน

สรุปความแตกต่างของภาพลักษณ์ของตัวละครหญิง “โทะโมะเอะ โกะเซ็น”
จากนิยายสงครามเรื่อง “เฮอิเกะโมะโนะงะตะริ” “เก็มเปะอิเซะอิซุอิกิ”
และบทละครโนเรื่อง “โทะโมะเอะ” บทละครโจรুরิเรื่อง “อิระงะนะเซะอิซุอิกิ”

- ปรากฏ
× ไม่ปรากฏ

	ภาพลักษณ์	เฮอิเกะ โมะโนะงะตะริ	เก็มเปะอิ เซะอิซุอิกิ	บทละครโน โทะโมะเอะ	บทละครโจรুরิ อิระงะนะ เซะอิซุอิกิ
1.	รูปลักษณ์ภายนอก				
1.1	ลักษณะรูปร่างหน้าตา				
	ลักษณะหน้าตา	○	×	×	×
	รูปร่าง	×	×	×	○
	ผม	○	○	×	○
	สีผิว	○	×	×	×
1.2	การแต่งกาย				
	ชุดเกราะ	○	○	○	○
	ชุด โคะ โชะเคะ	×	○	○	×
1.3	อาวุธ				
	ธนู	○	○	×	×
	ดาบยาว	○	○	×	○
	ดาบสั้น	×	○	○	×
	ง้าว	×	×	○	○
	มี้า	○	○	○	○
2.	ความสามารถ				
2.1	การบรรยายความสามารถ ทางการรบ	○	○	○	○
2.2	การบรรยายการต่อสู้กับฝ่ายศัตรู	○	○	○	○
2.2.1	การต่อสู้โดยใช้อาวุธ	×	○	○	×
2.2.2	การต่อสู้ด้วยมือเปล่า	○	○	×	○
3.	สถานภาพ				
3.1	นักรบสตรี	○	○	○	○
3.2	ภรรยาใหม่ของ โยะฉินะกะ	×	○	×	○
3.3	ภรรยาของวะคะ โยะฉิโมะริ	×	○	×	○

3.4	มารคาของอะชะฮะฮินะ	×	○	×	○
3.5	หญิงรับใช้	○	○	×	×
3.6	พี่น้องร่วมแม่นม	×	○	×	×
3.7	แม่ชี	×	○	×	×
3.8	มิโกะ	×	×	○	×
4.	ลักษณะนิสัย				
4.1	ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว	○	○	○	○
4.2	ความจริงรักภักดี	○	○	○	○
4.3	ความซื่อตรงต่อวิถีปฏิบัติ แห่งการรบ	×	○	×	×
4.4	ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ	×	×	○	×
4.5	การให้ความสำคัญกับชื่อเสียง เกียรติยศแห่งนักรบ	×	×	○	×
4.6	ความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้เป็น สตรีเช่นเดียวกัน	×	×	×	○
4.7	การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของ สตรี	×	×	×	○